



ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1



▲ กักตัวรวด ภาพครั้งนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าสมุทรสาคร (ขวาสุด) ร่วมรับประทานอาหารกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ก่อนที่นายวีระศักดิ์พบติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ผู้ร่วมงานทั้งหมด ต้องกักตัว 14 วัน.



ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1





ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

# สรุป หน้า 1

ระบาดระลอกใหม่ที่กำลังแพร่กระจายเชื้อออกไปตามอำเภอจังหวัดทำให้ "ตัวเลขผู้ติดเชื้อ" ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ระบาดครั้งนี้ถูกระบุมาจาก "แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา" ทำงานปะปนใน "ตลาดกลางกุ้ง และตลาดทะเลไทย จ.จันทบุรี" การถอดรหัสพันธุกรรมเป็นไวรัสสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เดียวกับ จ.ท่าซึกเหล็ก ประเทศเมียนมา อ.แม่สาย อ.แม่สอด จ.ตาก

ต้นกำเนิดมาจาก "ประเทศอินเดีย" ระบาดมา "รัฐยะไข่ เมียนมา" ที่มีคนเมียนมาบางส่วนรับเชื้อลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยนี้ทำให้มีมาตรการ "รักษา ยกระดับแรงงานร่วม สสข. สสม. ตั้งชุดเฉพาะกิจออกตรวจ ควบคุมดูแล" มาตรการ

ฉบับคุมดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับขบวนการลักลอบนำเข้า หมายนี้

จำกัดควบคุม "เคลื่อนย้ายแรงงาน" เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าตรวจ ควบคุมการที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงสัมผัสเชื้อให้ทราบผลใน 3-4 ชั่วโมงเข้าสู่กระบวนการควบคุมดูแลรักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุข แนวทางการช่วยกันหยุดแพร่การระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว

ระมัดระวังเหมาะสม ทุนชีววิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ ทรูพร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่าการระบาดระลอกนี้ เริ่มต้นปี 2563 เพราะมีจุดระเบิดในตลาดกลางกุ้ง และตลาดทะเลพื้นที่มี "แรงงานต่างด้าว" อาศัยอยู่แออัดหนาแน่นเหมาะสม

อรายใหม่มีมักเป็น "แรงงานเมียนมา" ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อ หรือมีอาการเล็กน้อย ที่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกัน ทั้งตัว ผู้มาซื้อสินค้าในตลาดแห่งนี้ กลายเป็น "ศูนย์กลางระเบิด จ-19" กระจายติดต่อกันออกไปภายนอกและขยายเป็นวงกว้าง ใต้ของประเทศไทย

ตัวต้องยึดข้อมูลตาม "แหล่งพบผู้ติดเชื้อแสดงอาการ" เป็น จุดคัดกรองโรคเชิงรุกติดตามผู้ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด เพราะ ที่พบผู้ป่วยแสดงอาการ" น่าจะมีผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการแฝง แล้วก็ได้ ในการแยกตัวบุคคลด้วย "เทคนิคพิเศษ" ให้รวดเร็ว ระบาดครั้งนี้ก็จบเร็วเช่นกัน

"มาตรการเชิงรุกต้องขยายทั่วประเทศ" ที่ไม่จำกัดเฉพาะ เศรษฐกิจเพราะเชื้อโควิด-19 ได้กระจายตัวไปหลายจังหวัดแล้ว จ.ทั้งในคนไม่มีอาการ หรือคนมีอาการเข้าข่ายประกาศกระทรวง ทยอยลึบว่า "โควิด-19" ไม่ได้มีอาการไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ เศ จมูกไม่ได้กลิ่นเท่านั้น

ารออกมากในรูปแบบ ทั้งเป็นพื้นตามตัว ท้องเสียตามัวปวดหัว แยกตัวออกจากกันด้วยการทำงานแน่ใจแล้วว่าคนนั้นไม่มี รั่เชื้อจริงๆ ที่ไม่เฝ้าเชื้อไม่เจอครั้งเดียวแล้วก็สรุปได้ว่า "ไม่มี ม" เพราะการตรวจด้วยวิธีแยงจมูกครั้งเดียวสรุปอะไรยังไม่ได้ "การระบาดระลอกใหม่เกิดจากเชื้อไวรัส โควิดสายพันธุ์ซีเอส ศึกษาค้นคว้าความอันตรายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเป็นผลวิเคราะห์

พันธุกรรมหาสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีจุดประสงค์หาต้นทางในการระบาดเท่านั้น เพราะตามปกติ "โควิด-19" มักผันแปรที่พันธุกรรมตามวิวัฒนาการอยู่เสมอ แต่เพราะ "สายพันธุ์ใน จ.สมุทรสาคร" มีการสมมติฐานถึงสาเหตุ "จำนวนผู้ติดเชื้อเยอะ" ในระดับการแพร่ระบาดติดต่อกันได้ง่ายรวดเร็ว

**เชื่อว่า "ในประเทศไทย" ต้องมี "ผู้ติดเชื้อโควิด-19" ไม่แสดงอาการแฝง "แบบไม่รู้ตัว" แต่ไม่ทราบจำนวนเท่าใดเพราะไม่เคย "คัดกรองเชิงรุก" แต่ตามหลักผู้ติดเชื้อ 100 ราย มักแสดงอาการ 20 ราย ในจำนวนนี้จะ มีอาการป่วยรุนแรง 10 ราย ถ้าปล่อยให้ ติดเชื้อมรณะมากก็จะมีผู้ติดเชื้อแสดงอาการ รุนแรงเพิ่มขึ้นตามมา**



## ต้นตอโควิดยังเลวร้าย กระจุกอยู่แถวให้ลำบาก

ติดปกติ และถูกนำมาเชื่อมโยงกัน "สายพันธุ์ใหม่ในอังกฤษ" ที่แพร่ระบาด ในหมู่เด็กได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้เก็บเชื้อตัวอย่างถอดรหัสพันธุกรรม และการ ำลองเชื้อไวรัสในห้องทดลอง

ทำให้รู้ว่า "โควิดสายพันธุ์ซีเอส" แพร่เชื้อติดได้ง่ายกว่าปกติที่ข้อมูลที่เป็นแบบจำลองในห้องทดลองเท่านั้น แตกต่างจาก "สายพันธุ์ใหม่ในอังกฤษ" ปรากฏ "ไวรัสโปรตีน" ทำหน้าที่เกาะจับเซลล์มนุษย์ได้แน่นหนา มักเกิดโรคแทรกซ้อนน่ากว่าตัวเชื้อโควิด-19 ที่เคยระบาดเมื่อต้นปี 2563 แต่ยังไม่มียุติลงจนสิ้นในคนเช่นกัน

ย้อนกลับมา "โควิดสายพันธุ์ซีเอส ในไทยระลอกใหม่" เคยมีการ ระบาดมาตั้งแต่เดือน มี.ค.2563 แล้วด้วยซ้ำ ทั้งยังมีสายพันธุ์อื่นอีก เช่น สายพันธุ์ G, GR, S, L, O, V และ GV แต่ตัวที่นำจับตามองพิเศษ คือ D614G เรื่องนี้ไม่เข้าใจว่า...มีความพยายามเชื่อมโยงการผันแปรที่พันธุกรรม



ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

ไวรัสและการดำเนินของโรคในด้านความสามารถในการติดเชื้อ แพร่กระจาย และความรุนแรง ที่เป็นการตั้งสมมติฐานตามข้อมูลการระบาดในพื้นที่นั้นเพื่อสิ่งใด? เพราะ “ทางระบาดวิทยา” และข้อมูลรหัสพันธุกรรม ไม่อาจสะท้อนความเป็นจริงได้เลยด้วยซ้ำ

“การระบาดนี้มักต้องขึ้นอยู่กับมาตรการวินัยทางสังคมและความพร้อมระบบสาธารณสุข อย่าลืมว่าประเทศไทยมีทุกสายพันธุ์ ตั้งแต่เดือน มี.ค.2563 แต่ยังไม่มียุติชีวิตมากเป็นหมื่นคน ดังนั้น ก็แสดงถึงระบบสาธารณสุขไทยมีความเข้มแข็งถึงรากหญ้า ที่เป็นความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน” ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ว่า

ในส่วนประสิทธิภาพการแพร่ระบาด และความรุนแรง มีปัจจัยภายนอกหลายอย่างตามธรรมชาติของ “ตัวไวรัสโควิด-19” มักมีรหัสพันธุกรรมผันแปรไปได้อยู่เสมอ เมื่อเข้าร่างกายคนนั้นจะปรับรหัสไปในระหว่างดำเนินการติดเชื้อ และกลไกที่เกิดความรุนแรง จนเสียชีวิตก็ไม่ได้อยู่ที่จำนวนไวรัสมากนักอย่างเดียวนะ

แต่เป็นปฏิกริยาร่วมกันที่ไวรัสกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอักเสบที่มากเกินไป และขับเคลื่อนให้มีความเสียหายรุนแรง ถ้าหยุดยังไม่ทัน จะทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นถาวรเสียชีวิตตามมา...

สิ่งสำคัญที่กังวลกันของ “การเปลี่ยนพันธุกรรมมากเกินไป” อาจทำให้เทคนิคการตรวจหาเชื้อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ เช่น PCR หรืออื่นๆ อาจตรวจจับตัวไวรัสโควิด-19 ไม่ได้เท่าเดิม ถ้าไม่เช็คให้ถี่ต้องระวังจะตรวจไม่ได้ ทำให้เกิดผลลงได้เพราะหน้าตาของไวรัสเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่านั้นเอง สถานการณ์การระบาดเป็นวงกว้างออกไปเช่นนี้ “การปิดประเทศไม่มีประโยชน์” แต่ต้องเน้นการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่ไม่ใช่รอให้ “ผู้มีอาการหนัก” เดินเข้าโรงพยาบาลแล้วค่อยทำการตรวจวินิจฉัยอีก และสืบสวนโรคติดตามผู้ใกล้ชิดสัมผัสโรคกันภายหลังอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้ที่เป็นลักษณะแก้ปัญหาปลายเหตุกัน

แต่สิ่งที่เรียกว่า “เชิงรุกนี้” ต้องเฝ้าระวังป้องกัน “โรคระบาด” นั้นหมายความว่า “ตรวจคัดกรอง” ในกลุ่มผู้มีอาการหรือไม่มีอาการใดๆ ทั้งที่เรื่องนี้ควรต้องดำเนินการกันมาตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค.2563 ในช่วงแรกๆ “เมียนมากรุงแตก” จากการระบาดโควิด-19 เริ่มทยอยถล่มเข้ามาในไทยใหม่ๆ แล้วด้วยซ้ำ

อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่า... “มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร” เป็นแหล่งอาศัย “แรงงานต่างชาตินี้” ไม่ว่าจะเป็นแบบถูกกฎหมาย และการลักลอบเข้ามาในประเทศ ที่ควรต้องคัดกรองกันตั้งแต่นั้นๆ แล้วด้วยซ้ำ แต่กลับปล่อยให้ระบาดกัน “กลายเป็นจุดศูนย์กลาง” กระจายเชื้อออกนอกพื้นที่ไปให้หลายจังหวัดตามมา...

เมื่อเป็นเช่นนี้ต้อง “เร่งคัดกรองเชิงรุก” คุมตรวจ “ชุมชนต่างชาตินี้” ทั่วประเทศ รวมถึง “คนไทย” ด้วย เพื่อจำกัดพื้นที่ระบาดให้แคบลง ด้วยการตรวจเลือดรู้ผล 2 นาที ราคา 100 บาท ถ้า “ผลบวก” ก็กักตัว 14 วัน และยัง “ตรวจเลือดแอนติบอดี” ราคา 1,000 บาท หรือ “การแยงจมูก” ราคา 2,000 บาท ยืนยัน “ผลบวกจริง” ได้อีกด้วยซ้ำ

เชื่อว่า “ในประเทศไทย” ต้องมี “ผู้ติดเชื้อโควิด-19” ไม่แสดงอาการแฝง “แบบไม่รู้ตัว” แต่ไม่ทราบจำนวนเท่าใด เพราะไม่เคย “คัดกรองเชิงรุก” แต่ตามหลักผู้ติดเชื้อ 100 ราย มักแสดงอาการ 20 ราย ในจำนวนนี้จะมีอาการป่วยรุนแรง 10 ราย ถ้าปล่อยให้ติดเชื้อมรณะมากก็จะมีผู้ติดเชื้อแสดงอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นตามมา

ดังนั้น ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า “พื้นที่ใดมีผู้ติดเชื้อแสดงอาการ” มากเพียงใด ก็ย่อมมี “ผู้ติดเชื้อ” แบบไม่รู้ตัวที่ไม่แสดงอาการมากกว่าผู้แสดงอาการถึงประมาณ 80% อยู่เสมอ...

สุดท้ายฝากเตือนไว้... “หยุดทำร้ายประเทศไทย” ด้วยการ “กระพือให้เกิดความกลัว” โดยไม่อ้างอิงหลักข้อเท็จจริงทางวิชาการ มิเช่นนั้น สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้จะเลวร้ายกว่าเดิมหลายเท่า.



ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

พิษโคโรนา 'บ่อนระยอง'  
ตายแล้ว 1  
เตียงหมก. กับ 4 เสื่อ

ลานชลบุรี-จันทร์  
ผวจ.สมุทรสาคร  
ตรวจพบติดเชื้อ  
อหุติหรือบักแก้ว

โควิด-19 จากบ่อนระยองพิษ  
ผบ.ตร.สั่งตั้ง ผบก.ภ.จ.ระยอง รวมถึง  
4 เสื่อโรงพัก ขณะที่ยังพบผู้ติดเชื้อ  
ในพื้นที่เพิ่มอีก 7 คน ★ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

**พิษโควิด**

**★ ต่อจากหน้า 1**

รวมสะสม 92 คน โดยมีผู้เสียชีวิต 1 คน เป็นชายอาชีพเกษตรกรที่บ่อน ผอ.รพ.ระยองระบุผู้ตายหัวใจวายเฉียบพลัน และมีโรคประจำตัวทั้งโรคหัวใจ-เบาหวาน ขณะเดียวกันผู้ว่าฯสมุทรสาครพบติดเชื้อด้วยส่งผล “อนุทิน” และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ต้องกักตัว 14 วัน แม้ผลตรวจเชื้อรอบแรกเป็นลบ หมอมั่นใจควบคุมโรคในตลาดกุ้งได้ แม้พบติดเชื้อในประเทศอีก 115 คน กระจายใน 48 จังหวัด ส่วน กทม.เล็งตั้ง รพ.สนามหาก รพ.ไม่พอรองรับ หลังพบผู้ติดเชื้อเฉียด 100 คน สัปดาห์ 4 สถานที่ ป้องกันการเป็นจุดกระจายเชื้อ

ไทยยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง (โควิด-19) เพิ่มขึ้นจำนวนมากในหลักร้อยคนขึ้นไปต่อเนื่ออีกวัน โดยจุดหลักยังคงเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และบ่อนพนันใน จ.ระยอง ซึ่งส่งผลให้ทั่วประเทศต้องคุมการเข้าออกพื้นที่และการทำกิจกรรมต่างๆ ในระยะนี้อย่างเข้มงวด

**★ สบค.รับโควิดป่วย สธ.**

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 28 ธ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แดงยืนยันผลตรวจจากสองแล็บ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีข้าราชการระดับสูง ซึ่งอยู่ที่ศาลากลาง จ.สมุทรสาครติดเชื้อโควิด-19 โดยมีประวัติทำงานในพื้นที่อย่างหนัก แสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงมากในพื้นที่แอ่งระมัดระวังตัวอย่างดีก็ตาม และในวันที่ 27 ธ.ค. ที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมประชุมกับข้าราชการดังกล่าวเป็นเวลา ชั่วโมง โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม สำหรับผู้บริหาร สธ.ที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง คือบุคคลที่มีอาการไอและจามรดกัน พูดคุยกันใกล้ชิดโดยไม่สวมหน้ากาก นั่งประชุมอยู่ในห้องเดียวกัน มีระยะห่างไม่เกิน 5 เมตร นานกว่า 15 นาที ขอให้มารายงานตัวเพื่อสอบสวนโรค ส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวถือเป็นผู้เสี่ยงต่ำขอให้สังเกตอาการตัวเอง 14 วัน และกักตัวอยู่บ้าน ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้บริหารระดับสูงใน จ.สมุทรสาคร ที่ติดเชื้อโควิด-19 คือ นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

**★ “อนุทิน” ต้องกักตัว 14 วัน**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า วันที่ 27 ธ.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รวม.สาธารณสุข ไป จ.สมุทรสาครด้วย ขณะนี้ได้กักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน มีตรวจหาเชื้อ 2 แบบคือ แบบการตรวจหาภูมิคุ้มกัน (rapid test) และการตรวจหาเชื้อในโพรงจมูก

(Swab) แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจอย่างไรก็ตามกรณีนี้ทำให้ทราบว่าพื้นที่ จ.สมุทรสาครยังน่ากังวล ยังต้องอยู่ในระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและขอฝากจังหวัดใกล้เคียงให้ความสำคัญสูงสุด ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว ได้แสดงความห่วงใยขอให้ทุกคนดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ยืนยันว่าการติดเชื้อของผู้บริหารไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทย แต่มีหลายประเทศ หลังจากนั้นให้ผู้บริหารที่อยู่ลำดับรองมาปฏิบัติหน้าที่แทน

**★ ติดเชื้อในประเทศพุ่งสูง 115 คน**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 144 คน ในจำนวนนี้เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ 15 คน เป็นการติดเชื้อในประเทศ 115 คน ค้นหาเชิงรุกในแรงงานต่างด้าว 14 คน ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 6,285 คน หายป่วยสะสม 4,180 คน เสียชีวิตยังคงที่ 60 คน โดยขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อกระจายใน 48 จังหวัด ส่วนสถานการณ์โลก ผู้ติดเชื้อสะสม 81,142,118 ราย เสียชีวิตสะสม 1,771,884 ราย

**★ ขู่งดยาแรงหากยอดแตะหมื่น**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในที่ประชุม สบค.ชุดเล็ก ที่มี พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธาน ให้ความสำคัญ



ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

กับ ศบค.กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เพื่อให้ส่งสัญญาณไปยังจังหวัดต่างๆ ตามที่มีการแบ่งพื้นที่ไว้เป็น 4 ระดับ ให้ควบคุมสถานการณ์สูงสุดตามมาตรการที่วางไว้ทุกข้อ เพราะ ศบค.ให้ข้อมูลว่ามีความเป็นห่วงช่วงปีใหม่ถ้าเราไม่ทำตามมาตรการที่วางไว้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันอาจพุ่งเป็นหลักพันหลักหมื่นในกลางเดือนม.ค.64 แต่ถ้าให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆ ตัวเลขจะอยู่ที่หลักร้อย ยิ่งถ้าลดการเคลื่อนย้าย ลดการพบปะ กราฟผู้ติดเชื้อจะเป็นแบบช่วงที่ผ่านมามีเลียบไปกับพื้นที่อย่างไรก็ตามขอเน้นย้ำมาตรการเดิมและขอความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน ประชาชนอย่างเต็มที่ ไม่เช่นนั้นจะต้องใช้ยาแรง แต่ตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังให้ปฏิบัติตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศอย่างเต็มที่ก่อนและขอให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

**★ ผลตรวจ “อนุทิน” เป็นลบ กักตัว 14 วัน**

จากนั้น เวลา 12.00 น. นายสาธิต ปิตุเตชะรมช.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันแถลงข่าวกรณีนายวีรศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าสมุทรสาครติดเชื้อโควิด-19 ว่าเนื่องจากวันที่ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารระดับอธิบดีทุกกรม ลงพื้นที่ ตรวจราชการที่โรงพยาบาลสนามที่ตลาดกลางกุ้ง รพ.สมุทรสาคร ศูนย์ห่วงใยคนสาคร ที่สนามกีฬากลางจังหวัด และทำกิจกรรมร่วมกันเมื่อผู้ว่าสมุทรสาคร ติดเชื้อโควิด-19 นายอนุทินเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ว่า ซึ่งตามมาตรการของกรมควบคุมโรค นายอนุทินจึงรับการตรวจหาเชื้อครั้งแรกด้วยการสวอปแล้วเมื่อเช้าวันที่ 28 ธ.ค.และผลออกมาเป็นลบ แต่เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จะกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.เป็นต้นไป ซึ่ง นายอนุทินจะมีการประกาศใหม่ไลน์ของตนเองให้ทราบต่อไป

**★ แจ้งสาเหตุที่รีบตรวจทันที**

ขณะที่ นพ.โอภาสกล่าวว่า พวกเราขอเป็นกำลังใจให้ผู้ว่าสมุทรสาคร ซึ่งเป็นผู้ทำงานด้วยความตั้งใจทุ่มเททำงานอย่างหนัก ประกอบกับผู้ว่ามีอายุมากแล้ว มีโรคประจำตัว จึงถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อภาวะแทรกซ้อน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะดูแลผู้ว่าเป็นอย่างดี และทางจังหวัดจะเร่งหากกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดว่ามีใครบ้างเพื่อตรวจหาเชื้อและดูแลกันต่อไป ส่วนกรณีของนายอนุทิน แม้ว่าผลตรวจเชื้อในห้องปฏิบัติการครั้งแรกจะได้ผลเป็นลบ แต่ต้องกักตัวตามมาตรการของสาธารณสุข 14 วัน

ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่ไม่มีการปกปิดข้อมูล ทั้งนี้การตรวจหาเชื้อตั้งแต่วันแรกเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ได้มีการติดเชื้อมาก่อนหน้านี้ คนรอบข้างที่มีการติดต่อก่อนหน้านี้จะได้สบายใจ สำหรับผู้บริหารของกระทรวงทุกคนสวอปหาเชื้อแล้ว และมีการนำภาพจากกล้องวิดีโอมาตรวจสอบโดยละเอียด เพื่อประเมินกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ เบื้องต้นจะเห็นได้ว่าผู้ว่าสมุทรสาครสวมหน้ากากอนามัย N95 ตลอดเวลาและยืนยันว่าในวันดังกล่าว ผู้บริหาร ศบค.ไม่ได้ร่วมรับประทานอาหารกับผู้ว่าสมุทรสาคร เพราะออกจากห้องประชุมก่อน

**★ ผลตรวจรอบแรกเป็นลบหมด**

ทั้งนี้ มีรายงานถึงผลตรวจครั้งแรกของผู้บริหาร ศบค.ทุกคนมีผลเป็นลบ ได้แก่ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด ศบค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถือเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงต่ำแต่ทุกคนต้องเฝ้าสังเกตตนเอง งดกิจกรรมในคนหมู่มาก สวมหน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์ และตรวจหาเชื้อซ้ำอีกตามกำหนดเวลา โดยให้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดมากกว่าคนปกติทั่วไปเพื่อเป็นตัวอย่างของประชาชน

★ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

**พิษโควิด** ☆ **ต่อจากหน้า**  
**★ “บักดู” วอนอย่ามัวแต่โทษกัน**  
 ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า แม้การแพร่ระบาดจะมีมากในช่วงนี้ แต่เรามาหลายคนออกมาพูดว่ารัฐบาลปล่อยโควิดออกมาในช่วงนี้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น คิดว่าคนคิดอย่างนี้ใช้ไม่ได้ อย่าไปโทษว่าพวกนี้ รัฐบาลมีแต่คิดจะทำอย่างไรให้คนในชาติปลอดภัยไม่เป็นใคร จะหวังดีหรือหวังร้ายต่อรัฐบาลก็ต่อรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและสิ่งที่ต้องยื่นเตือนกันอยู่เสียคือการใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง อย่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่แออัด ต้องเตือนกันทุก

ทั้งเตือนตัวเอง คนในครอบครัว คนในสังคม ช่วงนี้อาจจะลำบากกันนิดหน่อยโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ เราทุกคนน่าจะมีความสุข แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ไม่ใช่เวลาจะโทษกันไปมา เราต้องร่วมมือกันมากขึ้น ต้องให้ความเป็นธรรมทุกภาคส่วน เพราะมีปัญหามืดเกิดขึ้นมากมาย

**★ เตือนอย่าแอบไปฉีดวัคซีนกันเอง**  
 พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงความสืบเนื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่า วัคซีนต้องผ่านการตรวจสอบจากองค์การอาหารและยา (อย.) โครจะมาประกาศอย่างไรถ้าไม่ผ่าน อย.ก็เข้าประเทศไทยไม่ได้ วันนี้ยังไม่อยากไปฉีดวัคซีน อย่าเพิ่งไปฉีดเพราะถ้ามีอันตรายเกิดขึ้น รัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบอีก จะกลายเป็นว่ารัฐบาลไม่ควบคุม เพราะทุกอย่างมันยังไม่ชัดเจน ถึงจะมีความก้าวหน้าในสื่อต่างประเทศ แต่ขอให้ติดตามผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นด้วย เป็นห่วงคนไทยตรงนี้จึงต้องมีกติกากฎเกณฑ์ ในส่วนที่เราจองวัคซีนไป 20 ล้าน โดสนั้นมีข้อสัญญาว่าสามารถมาวิจัย พัฒนา และผลิตเองได้ จะฉีดกันได้ครบทั้งประเทศ สำหรับการส่งเสริมวิจัยในประเทศมีแพทย์บางกลุ่มไปขอรับบริจาค รัฐบาลไม่ต้องการให้ทำแบบนั้น รัฐบาลมีวงเงินงบบุคลากรที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติไปแล้วก่อนแรก 400 ล้านบาท แจกจ่ายในโรงพยาบาลที่มีคณะทำงานอยู่ โรงพยาบาลไหนที่ยังไม่ได้เป็นเพราะยังไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติกำหนด ทุกอย่างต้องใช้เวลารตรวจสอบ

**★ สภาส่งกลุ่มเสียงตรวจโควิด**  
 ส่วนกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่ที่สภาผู้แทนราษฎร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าวันที่ 28 ธ.ค.ที่บริเวณชั้น B1 อาคารรัฐสภาฝั่ง ส.ส. สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา ตั้งโต๊ะตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่เป็นกลุ่มเสียงจำนวน 22 คน ทั้งเจ้าหน้าที่ พนักงานเสิร์ฟ ตำรวจรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในห้องประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบกาลีโนออนไลน์ที่มาจากต่างประเทศ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยไม่ให้เข้าไปภายในอาคารรัฐสภา เป็นการคัดกรองเบื้องต้น สอบถามประวัติและอาการต่างๆก่อนจะนำตัวขึ้นรถตู้ไปตรวจหาเชื้อโควิดที่รพ.เกษมราษฎร์รัตนวิบูลย์ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้อยู่ในห้องประชุมอนุ กมธ. ร่วมกับชายอายุ 26 ปี ที่ติดเชื้อโควิด และเดินทางมาชี้แจงต่ออนุ กมธ. ในวันดังกล่าว

**★ “ชวน” คาดหนุ่มติดเชื้อมาก่อน**  
 ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการในสภาว่า แท้จริงแล้วบุคคลดังกล่าวติดเชื้อหลังจากออกจากสภาไปแล้ว จึง

ว่ามีอาการกำกวม จึงกักตัวไว้ ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนถึงขั้นว่าบุคคลดังกล่าวเข้ามาในสภาฯตอนติดเชื้อมือหรือไม่ แต่สิ่งที่ชัดเจนคือเขาออกจากสภาแล้วกลับไปเยี่ยมญาติที่ จ.ระยอง เข้าใจว่าติดจากญาติเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.และพบติดเชื้อภายหลัง ไม่ใช่ช่วงเข้าประชุมสภาเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ส่วนผลตรวจหาเชื้อทั้งหมดคาดว่าวันที่ 29 ธ.ค.น่าจะรู้ผล ยืนยันรัฐสภายังไม่ใช่สถานที่ที่มีความเสี่ยง เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ว่าอย่าเกรงใจเด็กนักเรียนที่มาแบ่งหรือรอด ไม่ต้องสนใจ ถ้าไม่มีหน้ากากรักก็ไม่ต้องเตรียมให้ให้กลับไปหาเอง

**★ “สุชาติ” ไล่ออกจากทีมงาน**  
 ต่อมาผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า ขอมรับบุคคลดังกล่าวเป็นคณะทำงานตนจริง ได้รับการแนะนำจากนายเสริมศักดิ์ ภาณุ อดีตรอง จ.ระยอง ให้เข้ามาช่วยงานด้านการเมืองในพื้นที่ จ.ระยอง แต่ไม่ได้พบกับบุคคลดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้ว เพิ่งได้รับรายงานและทราบข่าวว่าเป็นผู้ติดตามของผู้ชี้แจงต่ออนุ กมธ.ฯ และติดเชื้อโควิด-19 แต่ช่วงเวลาที่สงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้เข้ามาพบตนแต่อย่างใด ส่วนกระแสข่าวบุคคลดังกล่าวเป็นลูกเจ้าของบ่อนนั้น ไม่ทราบเพิ่งทราบจากข่าว เช่นกันว่าอาจยุ่งเกี่ยวธุรกิจผิดกฎหมายจึงสั่งการให้ถอนชื่อออกจากคณะทำงานไปแล้ว

**★ เต็งผู้ลี้ภัยระยองเช่นบ่อน**  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากที่ จ.ระยอง เชื่อมโยงกับการเล่นพนันในครั้งนี้ ทำให้มีการสั่งย้ายนายตำรวจในพื้นที่เป็นการด่วน โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.เปิดเผยว่า เบื้องต้นสั่งการให้ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. ดำเนินการตรวจสอบสวนข้อเท็จจริง และในวันมีต้นได้ลงนามคำสั่งให้ พล.ต.ต. ปกฤษเดช เกตุพันธ์ ผบ.ภ.จ.ระยอง มาปฏิบัติราชการที่ สปก.ตร. โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม และลงนามคำสั่งให้ พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ รอง ผบ.ภ.ก.2 ไปรักษาราชการแทน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับตำรวจในพื้นที่ สก.เมืองระยอง ให้ทาง บข.ภ.2 เป็นผู้พิจารณาปรับย้าย อย่างไรก็ตาม คงจะย้ายเพียง 4 เสือโรงพักเท่านั้น เพราะทราบว่ามีผู้ที่เพิ่งมาดำรงตำแหน่งใหม่คือ ผกก.โรงพัก และ ผกก.สืบจังหวัด ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรม ยากฝากทุกพื้นที่ต้องเข้มงวดจะปล่อยปะละเลยแบบนี้ไม่ได้ ใครทำผิดต้องถูกลงโทษ เพราะมีผลกระทบต่อคนทั้งประเทศ ในส่วนตำรวจด้วยกันต้องดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย หากทำผิดก็ต้องถูกลงโทษ ตนไม่เอาใจ ไม่ว่าจะ เป็นใคร ทั้งนี้ ตนพยายามจะเข้าใจแต่ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมยังเป็นแบบนี้กันอยู่ ฝากไปถึงข้าราชการ





ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

ตำรวจอยู่ด้วยกันขอให้ตั้งใจช่วยกัน ทางนายกรัฐมนตรีก็ร้อนใจที่สำคัญสังคมคาดหวังกับเราเราต้องทำให้มันเป็นที่เขาคาดหวัง อย่าปล่อยปละละเลย

**★ สืบทางลับก่อนเปิดมา 1 เดือน**

ผ.ตร.กล่าวอีกว่าเท่าที่ฝ่ายสืบสวนรายงานทราบว่าบ่อนนี้เปิดมาได้ประมาณ 1 เดือน ในลักษณะเปิดๆปิดๆเป็นช่วงๆแต่จะเอามาเป็นข้ออ้างแบบนี้ไม่ได้ และเท่าที่มีรายงานเข้ามาไม่ได้มีที่ที่เดียว ส่วนกรณีที่ ผ.บก.ภ.ระยอง ออกมาบอกว่า เป็นโกดังเก็บของเป็นความเห็นส่วนตัวของท่าน แต่ชุดสืบสวนมีข้อมูลอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ตนจะให้ความเป็นธรรมเรื่องสอบสวนทางวินัยแต่ท่านต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ต้องขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องฝากถึงผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ คนไทยด้วยกันอะไรที่สมควรทำเวลานี้ ท่านรู้อยู่แล้ว รวมทั้งฝากถึงประชาชนว่าเรื่องแบบนี้ต้องช่วยกัน หากท่านยังคิดว่ายังทำได้ ไม่เป็นไร เรื่องก็ไม่จบ

**★ “ปักษ์เดช” ขอความเป็นธรรม**

ด้าน พล.ต.ต.ปักษ์เดช เกตุพันธ์ ผ.บก.ภ.จ.ระยอง เผยว่า ยังไม่เห็นคำสั่ง แต่ก็ต้องปฏิบัติตามในชีวิตราชการยังไม่เคยถูกย้ายแบบนี้ ต้องขอให้ความเป็นธรรม ตนพยายามทำงานเต็มที่เพื่อบ้านเมืองระยอง ในด้านการแก้ไขการจราจรและปราบปรามอาชญากรรมโดยกำลังตั้งศูนย์เสร็จเรียบร้อยเปิดเดือนหน้าจะเป็นศูนย์ที่จัดระเบียบแล้วในประเทสไทยเหมือนเกิดเสนาธิการหน้าตมทั้งหมดมาขอให้กรมตรวจสอบว่าจะอะไรคืออะไรเกิดขึ้นจะได้เข้าใจกระจ่างขึ้น

**★ จเรตำรวจขอ 3 วันรู้ผลสอบ**

จากนั้น ช่วงบ่ายวันเดียวกัน พล.ต.ท.เชษฐา ภู่อารมณ์ จเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางมาประชุมที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง โดยเปิดเผยว่า หากพบมีจริงและมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการขึ้นคดีขาดและการตรวจสอบยืนยันว่าตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างใคร ซึ่งจะต้องรายงานภายใน 3 วัน ส่วนการพิจารณาบทลงโทษหรือย้ายใครนั้นเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา

**★ แต่งเพิ่ม 4 เสือ สก.เมืองระยอง**

ต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตำรวจโท วีระ จีระวีระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ได้สั่งย้าย 4 เสือของสถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง ได้แก่ พันตำรวจโทเกียรติพงศ์ กมนขุนทด รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม พันตำรวจโทโกศล เกตุพันธ์ รองผู้กำกับการสืบสวน พันตำรวจโท คำพันธ์ ขวัญทอง สารวัตรสืบสวน และพันตำรวจตรีธนาภิเศกชัย สารวัตรป้องกันปราบปราม ให้นำไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 โดยขาดจากต้นสังกัดเดิม และให้อยู่ใน

**★ คนโบกรถบ่อนระยองดับ 1**

จากนั้นในช่วงเย็นวันเดียวกัน นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข โพสต์เฟซบุ๊กว่ามีเคสเสียชีวิต 1 ราย ที่ รพ.ระยอง เป็นชาย อายุ 45 ปี มีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจขาดเลือดอยู่เดิม พบประวัติมีความเสี่ยง เป็นคนโบกรถที่บ่อน จากผลตรวจวันที่ 27 ธันวาคม 2563 พบว่าชายรายนี้มีผลตรวจติดเชื้อโควิด-19 และในวันที่ 28 ธ.ค. ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย จึงถูกนำตัวส่ง รพ. โดยรถซาเล้งของเพื่อน หุตุหายใจระหว่างทางเมื่อถึง รพ.แพทย์ทำ CPR 30 นาทีแต่ไม่สามารถฟื้นใจได้ หมายเหต ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจขาดเลือด CVA และเบาหวาน (ไม่ได้ทานยาเบาหวาน) มารับรักษาครั้งล่าสุดที่ รพ.ระยอง เมื่อเดือน มี.ค.63 แพทย์ที่ช่วยเหลือสวมใส่ PPE ทุกคน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต จากนั้น นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาติศรี ผอ.รพ.ระยอง ได้ออกมาแถลงยืนยันว่าผู้ป่วยโควิดชาย อายุ 45 ปี ได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน โดยผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวคือ โรคหัวใจและโรคเบาหวานอยู่ก่อนหน้าแล้ว

**★ ระยองติดเชื้อเพิ่มอีก 7 คน**

ส่วนยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน ระยอง ณ วันที่ 28 ธ.ค.นายชานูณะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แถลงว่า เพิ่มขึ้นอีก 7 คน รวมเป็น 92 คน ทั้งหมดที่พบใหม่เชื่อมโยงจากบ่อนการพนัน โดยพบในเขต อ.เมือง 4 คน อ.บ้านฉาง และ อ.นิคมพัฒนา รวม 8 คน โดยยอดที่พบทั้งหมด 92 คน พบในพื้นที่ อ.เมือง มากที่สุด ส่วนประวัติการเดินทางหรือไทยี่ไต้ผู้นั้น สามารถสอบสวนโรคได้หมด 49 คน เหลืออีก 43 คน กำลังสอบสวน โดยใครที่ไปสนามแบดมินตันสนามกีฬากลาง จ.ระยอง โรงเรียนมัธยมตากสินห้อง ม.4/12 และผับแห่งหนึ่ง ให้ไปรับการตรวจหรือโทร.มาสอบถามได้ที่ โทร.06-1439-8988 และ 08-6842-9444 ตลอด 24 ชม.พร้อมฝากให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงกลางที่ยังไม่มาตรวจหาเชื้อก็ขอให้รีบมาตรวจ กรณีเรื่องบ่อนการพนันที่เป็นต้นตอ นั้นจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนแน่นอน

**★ เมืองระยองเจ็บเหงา**

ส่วนสถานการณ์ในอ.เมืองระยองพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ปรากฏว่าตลอดวันมีแต่ความเงียบเหงาเนื่องจากทางจังหวัดมีคำสั่งปิดสถานที่ต่างๆ อาทิ สวนสาธารณะ สถานศึกษา ศูนย์กีฬา ฯลฯ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 ธ.ค.เป็นต้นไป เช่นเดียวกับร้านอาหารต่างปิดส่วนที่รับประทานในร้านและชายใส่ก๊องกลับบ้านอย่างเดียว รวมถึงในห้างสรรพสินค้าตั้ง พนักงานต้อง



ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

หยุดงานกะทันหัน ทำให้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเริ่มรู้สึกเครียดกับการระบาดรอบใหม่แต่ยังมั่นใจสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงด้วยดีโดยเร็ว ขณะที่กลุ่มเสี่ยงหรือเข้าข่ายสัมผัสผู้ป่วยตามทอล์กไลน์แห่งข่าวโควิดตรวจเชื้อโควิด บริเวณตลาดเนินอุไรกันจำนวนมาก จนทางเทศบาลนครระยอง ต้องตั้งเต็นท์เสริมเพื่อบริการผู้คนที่มานั่งรอเข้าคิวอีก 4 เต็นท์

**★ ขลบุรี-จันทร์ เจอติดเชื้อโยบ่อน**  
ต่อมาช่วงค่ำวันเดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จ.นนทบุรี ประกาศพบผู้ป่วยเพิ่ม 9 คน ซึ่งในจำนวนนี้ 7 คนเป็นแรงงานต่างด้าว โยบ่อตลาดกลางกุ้ง กับติดเชื้อจากผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กชายวัย 11 ขวบ 1 คน ขณะที่นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.นนทบุรี แถลงผลยืนยันติดเชื้ออีก 8 คน โดยมี 2 คนระบุไปเล่นพนันในพื้นที่จะระยอง ด้านนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี เปิดเผยถึงสถานการณ์ปัจจุบันในจังหวัดชลบุรีว่าเป็นสีส้มเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 22 คน ในเขตพื้นที่ อ.เมือง 5 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 1 คน และ อ.บางละมุง 17 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 6 คน เกี่ยวข้องกับบ่อนพนัน จ.ระยอง แพทย์ จ.สมุทรสาคร และตลาดท่าเตียน อ.บางละมุง รวบรวมผลตรวจอีก 207 คน ทำให้ขณะนี้ จ.ชลบุรี มีผู้ป่วยสะสมในระลอกใหม่ 24 คน

**★ ควบคุมโรคที่มหาชัยได้**  
ส่วนภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ใน จ.สมุทรสาคร นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ปฏิบัติราชการรองอธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่า ขณะนี้บริเวณตลาดกลางกุ้งถือว่าควบคุมได้แล้ว ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อลดลง และพื้นที่ที่ห่างออกมาอีตราก็ลดลงเช่นกัน โดยมีการตรวจค้นหาเชิงรุก เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ชุมชนตลาดแม่พ่วง จำนวน 197 คน พบติดเชื้อ 11 คน และสถานที่พักคนชรา 30 คน ไม่พบเชื้อแม้แต่รายเดียว ภาพรวมมีการตรวจเชิงรุกไปแล้ว 11,847 คน พบเชื้อ 1,367 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ส่วนสถานการณ์ติดเชื้อกรณีผู้ร่วมงานเลี้ยงแห่งหนึ่งใน อ.กะลันตา จ.กระบี่ วันที่ 11-12 ธ.ค.63 ที่พบผู้จับขี้ผึ้งใบจากสมุทรสาครไปกระป๋าน ทำให้มีผู้ติดเชื้อรุ่นต่อมา เป็นบุคคลในครอบครัว เพื่อนในที่ทำงาน รวมกรณีนี้มีผู้ป่วยแล้ว 20 คน

**★ ผวจ.สมุทรสาครอาการปกติ**  
ความคืบหน้าอาการนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ติดเชื้อโควิด-19 นายแพทย์อนุตม์ ไทยนานันต์ ผอ.รพ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมา ผวจ.สมุทรสาคร เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สมุทรสาคร เพราะต้องการสร้างความมั่นใจให้กับชาวจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนที่จะเปิดประตู

เป็นทางการว่าถ้ามีการพบเชื้อโควิดในตัวท่านนั้นไม่ได้มาจากผู้ที่พักรักษาภายในศูนย์ฯ และเมื่อผลตรวจพบเชื้อจริง แพทย์จึงได้รับตัวผวจ.สมุทรสาคร ไร้คูแลรักษา โดยอาการ ณ เวลา 12.30 น. วันที่ 28 ธ.ค.ยังคงเป็นปกติทุกอย่าง ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาสดชื่นขึ้น

**★ งดเดินทางโดยสารผ่านสมุทรสาคร**  
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ผวจ.สมุทรสาคร ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีคำสั่งให้ระงับการเดินทาง ห้ามหยุดและจอดรถโดยสารประจำทางดังนี้ 1.การเดินทางโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ที่มีต้นทางหรือปลายทางในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ห้ามเดินทางเข้าหรือออกจากพื้นที่สมุทรสาคร 2.การเดินทางโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ที่เงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งกำหนดเส้นทางผ่าน จ.สมุทรสาคร ห้ามหยุดหรือจอดเพื่อรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่สมุทรสาคร แต่พบว่ายังมีรถตู้หมวด 1 วิ่งอยู่ 3 สาย คือมหาชัย-เขินทรัดพระราม 2, มหาชัย-อนุสาวรีย์ฯ, มหาชัย-หมอจืด แต่แทบไม่มีผู้โดยสาร

**★ กทม.ติดเชื้อเฉียด 100 คน**  
ที่ศาลาว่าการ กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. แถลงภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะ ผอ.สขค.กทม.เป็นประธานว่า พบผู้ติดเชื้อใน กทม. เพิ่ม 19 คน รวมทั้งสิ้น 94 คน เป็นชาย กทม. 12 คน ที่เหลือเข้ามารักษาตัวในพื้นที่ กทม. โดยใน 19 คน มี 10 คน ที่เกี่ยวข้องกับ จ.สมุทรสาคร และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 9 คน และที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติควบคุมสถานที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างทวีคูณ โดยปิด 4 สถานที่เพื่อป้องกันการเป็นสถานที่ Super Spreading ได้แก่ 1.สนามม้า 2.สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ 3.สนามชนโค สนามกอล์ฟลานสนาม แข่งขันอื่นในลักษณะเดียวกันและ 4.สถานบริการทุกประเภทที่มีกิจกรรมเข้าข่ายตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 ม.8 และ ม.4 อาทิ สถานที่ที่มีกิจกรรมเต้นรำ รำวง ร้องเงี้ยว สถานที่ที่จัดให้มีคนปรานนิบัติลูกค้า อาบอบนวด การจัดแสดงดนตรี การเต้น การจัดแสดงเสียง การจัดอุปกรณ์ให้ลูกค้าร่วมถูกเพลง หรือร้านอาหารที่ขายสุราปิดหลังเวลา 24.00 น. เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.63-4 ม.ค.64 จากนั้นจะประเมินสถานการณ์ หากจำนวนผู้ป่วยลดลงอาจจะให้เปิดบริการวันที่ 5 ม.ค.64 แต่ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงก็จะยังคงต้องปิดต่อเนื่อง

☆ มีต่อหน้า 12



ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 12)

**พิษโควิด**

☆ ต่อจากหน้า 11

★ เล็งตั้ง รพ.สนาม 1 พันเตียง

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้หารือกรณีมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ รพ.ของ กทม.มีศักยภาพรองรับผู้ป่วย พร้อมดูแลผู้ป่วยขั้นวิกฤติ ซึ่งสามารถรองรับได้ 100 เตียง และเตรียมจัดทำ รพ.สนาม 1,000 เตียง ไม่เพียงแต่ใช้รักษา แต่รวมไปถึงการกักตัวของผู้ติดเชื้อที่เป็นแรงงานต่างชาติดีกด้วย

★ ตจว.พบผู้ป่วยใหม่ต่อเนื่อง

สำหรับในต่างจังหวัด ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก อาทิ จ.สมุทรสงคราม พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 คน รวมมีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่จำนวน 18 คน ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 5 คน รวมสะสม 27 คน ส่วนที่ จ.นครปฐม สาธารณสุขจังหวัดรายงาน ณ เวลา 18.00 น.วันที่ 28 ธ.ค.พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 16 คน รวมมีผู้ป่วยในพื้นที่ 58 คน โดยผู้ป่วยใหม่ 16 คน แยกเป็นอยู่ใน อ.กำแพงแสน 5 คน อ.นครชัยศรี 7 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กหญิงวัยขวบด้วย อ.สามพราน 2 คน อ.เมืองนครปฐมและ อ.ดอนตูม แห่งละ 1 คน

★ นายด่านศุลกากรฯติดเพิ่ม 1

ด้านนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลธิษฐาน รองผวจ. นครราชสีมา แถลงพบมีผู้ติดเชื้ออีก 1 คน เป็นชายไทยอายุ 55 ปี ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดตราด มีอาชีพขับรถรับส่งอาหารทะเลมาจากมหาชัย ทำให้ขณะนี้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสม 26 คน ขณะที่ น.สุริยะ คูหะรัตน์ ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ แถลงนายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เป็นข้าราชการหญิงอายุ 57 ปี ติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายที่ 2 หลังจากสัมผัสใกล้ชิดกับข้าราชการหญิง อายุ 54 ปี ซึ่งเป็น

ผู้ป่วยรายแรกในหน่วยงานเดียวกัน โดยผู้ป่วยทั้ง 2 คน เดินทางไปตรวจหาเชื้อและรักษาที่ กทม. ด้านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย รายงานเมื่อช่วงเย็นวันที่ 28 ธ.ค.ว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 1 คน เป็นหญิง อายุ 42 ปี

★ ติดเชื้อเพิ่มโยกกลุ่มบักไบค์

ด้านนายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.นราธิวาสแถลงว่า ณ เวลา 11.00 น.วันที่ 28 ธ.ค. จังหวัดยีนยันผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คน ขณะนี้รักษาตัวอยู่ใน รพ.สุโข-ลก โดยผู้ป่วยรายใหม่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นลูกชายที่ร่วมงานบักไบค์ ที่เกาะตันดา จ.กระบี่ พร้อมกันนี้ได้สั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม.ในพื้นที่ สุโข-ลก ค้นหาผู้สัมผัสผู้ป่วยและกลุ่มบักไบค์ในพื้นที่ รวมถึงค้นหาบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ การซื้อขายสินค้าตลาดน้ำใน จ.สมุทรสาคร เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรอง

★ สุ่มหาเชื้อในแรงงานต่างด้าว

ด้านการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวพบว่าหลายจังหวัดยังคงเดินหน้าจัดระเบียบ อาทิ ที่ จ.อ่างทอง เจ้าหน้าที่ใช้พื้นที่บริเวณชุมชนเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง ให้แรงงานต่างด้าวในชุมชน ร้านค้า หอพัก สถานที่ประกอบการ มาตรวจหาเชื้อ ส่วนที่ จ.เพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผวจ.ฯ เป็นประธาน ในการสุ่มเก็บตัวอย่างหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในแรงงานชาวเมียนมา ที่บริษัทผลิตไก่สดแช่แข็งเพื่อการส่งออก ใน อ.บึงสามพัน ที่ใช้แรงงานเมียนมา มากที่สุดในจังหวัดคือราว 4 พันคน โดยที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ส่งตรวจราชการเคลื่อนที่ตรวจหาเชื้อชีวโมเลกุลมาสุ่มตรวจประมาณ 400 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน และผลตรวจจะออกในวันรุ่งขึ้น ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 ธ.ค. นายเมียวเมียนตัน เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมแรงงานเมียนมา ที่บริเวณวัดลำซอบ 14 ม.7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ขณะที่นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้สั่งกำชับ โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งในพื้นที่นิคมฯทั่วประเทศปฏิบัติตามแนวทางและคำสั่งจังหวัดของตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หลังมีการระบาดครั้งใหม่ในจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมขอให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะโรงงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว หากมีแรงงานในสถานประกอบการติดเชื้อ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการสอบสวนโรคตามขั้นตอนต่อไปในส่วนของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้กำชับให้ผู้อำนวยการสำนักนิคมฯ ติดตามประกาศ/คำสั่ง/มาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด และให้ถือปฏิบัติทันที พร้อมกับขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสำนักงานนิคมฯ งดเดินทางออกนอกพื้นที่ตั้งของนิคมฯ หรือในพื้นที่เสี่ยง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

★ ช่วยคนเลี้ยงกุ้งต่อเนื่อง

ที่ จ.สมุทรปราการ ท็อป-ปิ่นตบ พรสิริอุฤทธิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู เขตบางปะอิน เดินทางไปช่วยคนเลี้ยงกุ้งเป็นวันที่สาม โดยไปที่บ่อกุ้งหมู่ 1 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ ของนายทรงกลด ทับทิมทอง อายุ 58 ปี ช่วยวิดกุ้งได้กุ้งรวม 2 ตันกว่าคิดเป็นเงินราว 3 แสนบาท และนำกุ้งไปขายที่ลานข้างหอประชุมอนุคนประสาธต์ ข้างวัดบางโกลนนอก ต.บางโกลน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จำกัดให้ซื้อกุ้งได้คนละ 3 กก.

★ เงินท่องเที่ยวหายนมหาศาล

วันเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวเดือน ม.ค.-พ.ย.63 พบว่าไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 780,000 ล้านบาท ลดลง 1.98 ล้านล้านบาท หรือลดลง 71.75 เปอร์เซ็นต์ จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทย 6.69 ล้านคน ลดลง 29.27 ล้านคน หรือลดลง 81.38 เปอร์เซ็นต์ จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย 85.96 ล้านคน โดยเดือน พ.ย.63 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย 3,065 คน เพิ่มขึ้น 2.5 เท่าจากเดือน ต.ค.63 โดยมีรายได้อยู่ที่ 332,000 ล้านบาท ลดลง 1.38 ล้านล้านบาท หรือลดลง 80.59 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่คนไทยเที่ยวไทย 78.32 ล้านคน -ครั้ง ลดลง 75.78 ล้านคน -ครั้ง หรือลดลง 49.17 เปอร์เซ็นต์ และมีเม็ดเงิน 428,000 ล้านบาท ลดลง 552,000 ล้านบาท หรือลดลง 56.33 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเฉพาะเดือน พ.ย.63 จำนวนผู้เยี่ยมชมชาวไทยลดลง 23.43 เปอร์เซ็นต์ ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ลดลง 34.47 เปอร์เซ็นต์ เพราะจากแรงกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่องพิเศษ

★ ธปท.-ธ.ก.ส.เล็งช่วยเพิ่ม

ในส่วนมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิดรอบใหม่นั้น



ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 12)

วันเดียวกัน นายกษยาปต์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนม.ค.2564 เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ที่สาขาทั่วประเทศ จะลงพื้นที่สำรวจสถานะลูกหนี้ 4.2 ล้านครัวเรือนอีกครั้ง ว่า ลูกหนี้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมเพียงใด และมีความสามารถกลับมาชำระหนี้ตามที่แจ้งไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่ จากนั้นธนาคารจะนำมาประกอบจัดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมที่เหมาะสม คาดว่าจะลงสำรวจลูกหนี้กลุ่มแรกได้เสร็จก่อน 5 แสนราย ภายในเดือนมี.ค.64 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ครบกำหนดการพักชำระหนี้จากการระบาดรอบแรกพอดี ส่วนที่เหลือจะทยอยสำรวจให้ครบภายในสิ้นมี.ค. นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ออกโครงการชำระดีมีคืน และโครงการลดภาระหนี้ เพื่อช่วยให้ลูกหนี้ที่มีสถานะเป็นหนี้ปกติ และไม่ผิดคอกเบี้ยค้างชำระเกิน 90 วัน กลับมาชำระหนี้เป็นปกติอีกครั้ง โดยจะได้รับคืนคอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากในวันถัดไปทันที ขณะที่ นายจตุรงค์ จันทวังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จะปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ซอฟต์แวร์ โกลน) จำนวน 500,000 ล้านบาท ให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น

**★ ร้อง ปปป.เอาผิดแก๊งชนต่างด้าว**  
อีกด้านหนึ่ง ช่วงสายวันที่ 28 ธ.ค. ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) นายอภัยวิริยะ เรืองรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม นำเอกสารหลักฐานกรณีทุจริตรับสินบนขบวนการลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากจังหวัดกาญจนบุรีมายังจังหวัดสมุทรสาครยื่นต่อ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบ.ปปป.เพื่อร้องทุกข้อดำเนินคดีตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา 157 โดยมี พ.ต.อ.สมศักดิ์ เนียมเล็ก ผกก.5 บก.ปปป. เป็นตัวแทนรับมอบ และกล่าวว่า หลังจากนี้จะสอบ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. พิจารณาต่อไป

**★ คิดเชื่อทั่วโลกจ่อ 82 ล้านคน**

สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในต่างแดน ยอดคิดเชื่อทั่วโลกพุ่งเป็น 81.6 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.77 ล้านคน สหรัฐอเมริกายังครองอันดับ 1 ของโลก ยอดคิดเชื่อรวมขยับเป็น 19.5 ล้านคน เสียชีวิตรวม 341,138 คน ขณะที่อังกฤษ กลุ่มระคมสมอง "มูลนิธิสุขภาพ" เผยผลวิจัยว่า บ้านพักอาศัยในอังกฤษที่มีความแออัดสูง เป็นสาเหตุให้โควิด-19 แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และถึงจะมีการกักตัวอยู่กับบ้าน แต่ที่พักอาศัยคับแคบกลับกลายเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชือกันเองในครอบครัว โดยทั้งนี้ อังกฤษคิดเชื่อมากเป็นอันดับ 5 ของโลก ยอดรวมอยู่ที่ 2.28 ล้านคน เสียชีวิตรวม 70,752 คน ซึ่งหน่วยวิจัยในกรุงลอนดอนระบุว่าหน่วยงานได้รับโทรศัพท์สายด่วน 999 คิดต่อขอรถฉุกเฉินมากกว่า 8,000 สายต่อวัน หรือมีวงวนให้ประชาชนติดต่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆ

**★ แอฟริกาได้เผชิญเชื้อกลายพันธุ์**

ขณะที่ไวรัสกลายพันธุ์จากอังกฤษยังคงลุกลามไม่หยุด โดยรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นชาติล่าสุดที่เปิดเผยว่า ตรวจพบผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์ 3 คน อยู่ระหว่างกักตัวในศูนย์ของรัฐบาล ตรวจสอบเบื้องต้นเป็นนักเดินทางจากอังกฤษเข้าประเทศเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ส่วนเทศบาลนครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลีย ประกาศยกเลิกแผนการอนุญาตให้บุคลากรการแพทย์กว่า 5,000 คน เข้าร่วมชมการแสดงดอกไม้ไฟฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หลังยอดคิดเชื่อรวมในนครซิดนีย์ จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในเขตแอดเวอตอนเพิ่มเป็น 128 คน แต่ยืนยันว่าการแสดงดอกไม้ไฟปีใหม่นาน 7 นาที จะเดินหน้าต่อไป ซึ่งผู้ที่จองร้านอาหารอะไรไว้ สามารถเข้าใช้บริการได้ตามปกติ แต่ต้องรักษาระยะห่าง 4 เมตร นอกจากนี้ ประเทศแอฟริกาได้กลายเป็นชาติที่ 18 ของโลก ที่มียอดคิดเชื่อรวมทะลุ 1 ล้านคน ซึ่งทีมที่ปรึกษาของรัฐบาลยอมรับว่า ตัวเลขคิดเชื่อจริงอาจสูงกว่านี้ เนื่องจากด้วยการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสกลายพันธุ์รหัส 501.V2 ที่เป็นคนละสายพันธุ์กับเชื้อในอังกฤษ แต่เชื่อว่าสถานการณ์ยังไม่สิ้นหวังเพราะประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชลอการแพร่ระบาดได้

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อผลงานของรัฐบาล ประจำปี 63 ระหว่างวันที่ 21-25 ธ.ค. เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลงานทั้งในภาพรวมและรายการกระทรวง รวมถึงผลงานเด่นของรัฐบาล เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศผ่านแบบสอบถามออนไลน์และสัมภาษณ์ รวม 4,121 ตัวอย่าง

ผลการสำรวจพบว่าประชาชนพอใจภาพรวมผลงานและการทำงานของรัฐบาล 62.11 เปอร์เซ็นต์ พอใจผลงานและการทำงานของแต่ละกระทรวง 5 อันดับ ได้แก่ 1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 65.62 เปอร์เซ็นต์ 2.กระทรวงพาณิชย์ 65.51 เปอร์เซ็นต์ 3.กระทรวงสาธารณสุข 64.20 เปอร์เซ็นต์ 4.กระทรวงแรงงาน 62.98 เปอร์เซ็นต์ และ 5.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 60.01 เปอร์เซ็นต์ สำหรับผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชมและรับรู้อย่างมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ 1.โครงการ "คนละครึ่ง" 38.55 เปอร์เซ็นต์ 2.โครงการประกันราคาพืชผลการเกษตร และประกันรายได้เกษตรกร 35.13 เปอร์เซ็นต์ 3.โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 34.67 เปอร์เซ็นต์ 4.โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" 34.11 เปอร์เซ็นต์ 5.โครงการแก้ไขปัญหาโรคระบาดสุกรและโรคระบาดพืช 33.95 เปอร์เซ็นต์ 6.การแก้ปัญหาโควิด 28.17 เปอร์เซ็นต์ 7.โครงการ "ซ้อปดีมีคืน" 22.35 เปอร์เซ็นต์ 8.โครงการตลาดออนไลน์เพื่อการเกษตร 12.27 เปอร์เซ็นต์ 9.โครงการ "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่" 11.78 เปอร์เซ็นต์ และ 10.โครงการสินเชื่อ Soft Loan และลดภาระสินเชื่อ 11.40 เปอร์เซ็นต์

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1



◀...ตรวจเข้ม :  
เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ  
ชุมทางหาดใหญ่  
จ.สงขลา และหน่วย  
งานที่เกี่ยวข้อง เพิ่ม  
มาตรการตรวจ  
ประชาชนที่เริ่มเดิน  
ทางกลับภูมิลำเนาใน  
ช่วงเทศกาลปีใหม่  
อย่างเข้มข้น เพื่อ  
ป้องกันการแพร่  
ระบาดของไวรัส  
โควิด-19

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

## เด็ง ผบก. ระยอง สั่งเว่ยพิษบ่อนแพร่โควิด 'บิกตู' สั่งลากคอเจ้าของ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งเด็ง ผู้การจังหวัดระยอง เข้า สปก.ตร. เช่นบ่อน  
การพนันใจกลางเมืองที่แพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำป่วนทั้งจังหวัด ด้าน"บิกตู"สั่งเร่ง  
ตำรวจติดตามตัวเจ้าของบ่อนมาดำเนินคดี

ต่อ : เด็ง ผบก. -หน้า 2

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

## แดง ผก.

เมื่อเวลา 11.35 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ระบุกรณีความตื่นหน้าบ่อนในจ.ระยอง ที่แพร่เชื้อโควิด-19 ว่า ล่าสุดได้เซ็นคำสั่งย้าย พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ระยอง (ผบก.ภ.จว.ระยอง) มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สปก.ตร.) โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พล.ต.ท.วิระ จิระวิระ ผบช.ภ.2 เดินทางมาประชุมด่วนที่ บก.ภ.จว.ระยอง โดยมี พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์ ผบ.ภ.จว.ระยอง และตำรวจ สก.เมืองระยอง และสก.มาบตาพุด เข้าร่วมประชุม กรณีศูนย์โควิด-19 จ.ระยอง และแถลงกรณีมีนักพนันที่เข้าไปเล่นพนันในบ่อนแห่งหนึ่งในพื้นที่อ.เมืองระยอง ก่อนเป็นต้นตอการแพร่เชื้อโควิด-19 จนเชื้อแพร่กระจายหลายคน

โดยทาง พล.ต.ต.ปภัชเดช กล่าวว่า หลังจากรับนโยบายจาก ผบช.ภ.2 รวมถึงชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยขอยืนยันว่า จ.ระยอง ไม่มีบ่อนพนันในพื้นที่ จ.ระยอง ส่วนกรณีที่มีการแถลงของศูนย์โควิด-19 จ.ระยอง ว่า ผู้ติดโควิดทั้งหมด 36 คน คิดจากบ่อนการพนัน ซึ่งความจริงแล้วมีเพียง 7 คน ที่ติดจากบ่อนการพนัน แต่เป็นบ่อนการพนันที่แอบเปิดลักลอบเล่นการพนัน โดยตำรวจมีการตรวจจับอยู่ตลอด ซึ่งมีสถิติผลการจับกุมและเตรียมนำเข้าสู่แจ้งกับทางศูนย์โควิด-19 ระยองต่อไป

“บก.ภ.จว.ระยอง จะจะเป็นอีกหนึ่งกำลัง เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุขในการอำนวยความสะดวกคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ส่วนเรื่องบ่อนการพนันยอมรับว่ามีมีการลักลอบเล่นการพนันจริง แต่จะตรวจจับอยู่ตลอด ซึ่งจะกวาดล้างบ่อนการพนันให้ลดลงหรือหมดไปจากจ.ระยอง”

ขณะที่ พล.ต.อ.พรศักดิ์ศุฑ วัชรธนโยธิน ผกก.สก.เมืองระยอง พ.ต.ท.เกียรติพงษ์ กมขุนทด รอง ผกก.ป.สก.เมืองระยอง และ พ.ต.ท.คำพันธ์ ขวัญทอง สว.สส.สก.เมืองระยอง ได้นำกำลังเข้าไปที่บ่อนวังไม่มีชื่อ ใกล้กับบขส. 1 ศูนย์การค้าระยอง จำนวน 100 เมตร ได้เข้าไปดูพบว่าเป็นห้องโถงใหญ่ไม่มีสิ่งของโต๊ะอะไรแม้แต่แอร์ขนาด 2 ตัน จำนวน 2 ตัว ติดที่เพดานห้องขนาด 20x20 เมตร และยังมีห้องเล็กด้านข้างกันกระจก 1 ห้องเล็ก และห้องหลังติดกันอีก 2 ห้อง ขนาด 4x6 เมตร มีแผ่นลวดลายติดที่ห้องเล็กไม่พบใครเลย ภายในสะอาดเหมือนเพิ่งล้างทำความสะอาดมีน้ำที่พื้นเล็กน้อยคู่ศูกรูจึงออกมา

พล.ต.อ.พรศักดิ์ศุฑกล่าวว่า ได้มาตรวจสอบพื้นที่บ่อน ตามที่เป็นข่าวในสื่อโซเชียล แล้วไม่มีการ

ลักลอบเล่นการพนันกัน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สก.เมืองระยองได้กวาดค้นจับกุมทางเรากวาดค้นจับกุมการพนันได้ 98 คดีในรอบ 3 เดือน ขอเตือนว่าการลักลอบเล่นการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่กระจายโควิดดำเนิน การตามหมายเคร่งครัด สถานที่ที่เป็นโกดังที่เก็บของสินค้าจะให้สายตรวจสืบสวนมาตรวจเข้มงวดต่อไป เพื่อไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนัน

ทางด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวว่า วันเน็ดนได้สั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตร.) สอบสวนดำเนินการ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงขึ้นมาและลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทุกราย คนไม่เคยให้ใครไปเอื้อประโยชน์ คิดว่าหลายคนในรัฐบาลก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปทำแบบนั้น เว้นแต่ว่ามันหลบหนี หลีกเลียง แล้วมีขบวนการทุจริตร่วมกัน มีทั้งผู้ให้และผู้รับ เดี่ยวจะมาหาว่าคนโทษประชาชนอีก ถึงตนจะไม่ได้ลงไปดูตำรวจในพื้นที่ แต่ได้มอบหมายความรับผิดชอบไปแล้ว โดยสั่งการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ซึ่งในวันเดียวกันนี้ (28 ธ.ค.) มีการลงโทษขั้นแรกคือ การปล่อยปลละละเลย

“จากนี้ต้องไปสอบต่อว่าคนที่ติดเชื่อมาไปเล่นที่ไหนมา บ่อนไหน ใครเป็นเจ้าของ เหมือนกรณีลักลอบขนแรงงานต่างด้าว สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่อยู่กับประเทศไทยมานาน เพราะเราไม่ช่วยกัน เอาแต่ตำหนิตติงกัน แล้วพูดจาให้ร้ายคนที่ทำดี ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ต้องดำรงไว้ซึ่งความร่วมมือของประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะรู้เบาะแสเรื่องใดก็ตามที่ไม่เป็นเรื่องดี หรือพบผู้กระทำความผิดให้ส่งเรื่องมาที่ผมได้โดยตรง จะเขียนจดหมายเจ้าหน้าที่ของส่งมาก็ได้ แล้วผมจะตรวจสอบให้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ แต่ถ้าไปพูดในสื่อโดยไม่มีข้อมูล พาดหัวข่าวทำให้เกิดความตื่นตระหนก นั่นคือ สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ในวันเดียวกัน พล.ต.ท.วิระ จิระวิระ ผบช.ภ.2 ได้มีคำสั่ง ของตำรวจภูธรภาค 2 ที่420/2563 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2563 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องปล่อยปลละละเลย ให้มีการลักลอบเล่นการพนัน ถือเป็น การปฏิบัติหน้าที่มีชอบ หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรกรณีปรากฏในข่าว ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้ป่วยให้การว่าติดโควิดมาจากบ่อนการพนัน บริเวณหลัง บขส เก้า ในพื้นที่ อ.เมือง ระยอง

เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยสั่งให้ข้าราชการตำรวจ ไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ 6 (2 )และ ข้อ 8 (2) ซึ่งให้

ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 โดยขาดจากต้นสังกัดเดิม และให้อยู่ในการควบคุมกำกับดูแล และ การมอบหมายงานของ ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 4 นายดังนี้

1.พ.ต.ท.เกียรติพงษ์ กรมขุนทด รอง ผกก.ป้องกันปราบปราม สก.เมือง ระยอง ,2 พ.ต.ท.โกศล เกิดมณี รอง ผกก.สส.สก.เมือง ระยอง,3.พ.ต.ท.คำพันธ์ ขวัญทอง สว.สส.สก.เมือง ระยอง ,4.พ.ต.ต.ธนา วิเศษชัย สว.ป.สก.เมือง ระยอง ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

# ผู้ว่าฯสมุทรสาครติดโควิด ระยองตายแล้ว 1 ป่วยรายวัน 144 คน ลาม 43 จว.



กทม.ประกาศปิด 4 สถานที่  
สนามม้า-ชนไก่-สถานบริการ  
ศบค.ห่วงมกราคม'64อันตราย  
การตัดกป่วยหลักหมื่นต่อวัน

ผลแล็บยืนยันผู้ว่าฯสมุทรสาครติดโควิด-19 ทำให้สธ.เร่งตรวจเชื้อผู้บริหารกระทรวงที่ใกล้ชิดจากการลงพื้นที่และประชุมร่วมกันรวมถึง "อนุทิน" รอบแรกผลเป็นลบ-ต้องกักตัว 14 วันลุ้นผลตรวจซ้ำ ศบค.สรุปผู้ติดเชื้อ

▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 - หน้า 10



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

**โควิด-19**

รายวันยังพุ่ง 144 ราย ในประเทศ 115 ราย โฆษกฯ ย้ำ ประชา.ต้องร่วมปฏิบัติตัว ตามมาตรการรัฐเต็มที่ ไม่อย่างนั้นกลาง เดือนม.ค. 2564 ยอดป่วยแนวโน้มขึ้น หลักพัน-หมื่นต่อวัน ต้องใช้ยาแรง ส่วน ระของวิกฤติติดเพิ่มอีก 7 สะสมพุ่ง 92 เสียชีวิตแล้ว 1 ชายอายุ 45 ปี มีโรค ประจำตัว รมช.สาริตขอ 7 วันติดตาม คนติดเชื้อ ก่อนปิดพื้นที่ล้างเมือง ด้าน กทม. ถกด่วนกก.โรคติดต่อ เล็งยกระดับ มาตรการควบคุมโควิด หลังพบการระบาด แบบ Super Spreader แล้วหลายจังหวัด

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลง สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ในประเทศรายวัน ที่ทำเนียบรัฐบาล

**ไทยติดเชื้อใหม่ 144 ในปท. 115 ราย**

โดยนพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ไทย มีผู้ติดเชื้อใหม่ 144 ราย ในจำนวนนี้ เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ในสถาน กักตัวของรัฐ 15 ราย เป็นการติดเชื้อใน

ต่างประเทศ 14 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อ สะสม 6,285 ราย หายป่วยสะสม 4,180 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 2,045 ราย เสียชีวิตยังคงที่ 60 ราย ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ กระจายใน 43 จังหวัด ส่วนสถานการณ์ ลักผู้ติดเชื้อสะสม 81,142,113 ราย เสียชีวิตสะสม 1,771,884 ราย

**แลแล็บยันผู้ว่าสมุทรสาครติดโควิด**

นพ.ทวีศิลป์ยังกล่าวถึงกรณี กระแสข่าวระบุผู้บริหารระดับสูงใน .สมุทรสาคร ติดเชื้อโควิด-19 คือ นาย ระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสาครนั้น มีการยืนยันผลตรวจจาก ่องปฏิบัติการ โดยกรมวิทยาศาสตร์การ พทย์แล้ว โดยประวัติทำงานในพื้นที่อย่าง นัก แสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงมาก มพื้นที่ แม้จะระมัดระวังตัวอย่างดีก็ตาม ่วันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา มีผู้บริหาร ะดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) วมประชุมกับข้าราชการคนดังกล่าว ัวโมง แต่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แต่กระบวนกรสอบสวนโรคต้อง มขึ้น ซึ่งสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) มุทรสาคร และสำนักงานเขตตรวจ อกภาพที่ 5 จะรายงานเพิ่มเติม

**ธ.หนาว! อนุทินกักตัวตรวจเชื้อเป็นลบ**

สำหรับผู้บริหาร สธ.ที่จะเป็นกลุ่ม ึ่งสูงคือ บุคคลที่มีอาการไอและจามรด ะ ผูดุยกั๊กใกล้ชิด โดยไม่สวมหน้ากาก ึ่งประชุมในห้องเดียวกันมีระยะห่าง ักเกิน 5 เมตร นานกว่า 15 นาที ขอให้ ะรายงานตัวเพื่อสอบสวนโรค ส่วนผู้ที่ ึ่งได้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวถือเป็นผู้เสี่ยง ึ่ง ขอให้สังเกตอาการตัวเอง 14 วัน ึ่งกักตัวอยู่บ้าน อย่างไรก็ตาม ในวันที่ ักกล่าวนายอนุทิน นายวีรกุล รองนายก มนตรี และรพ.สาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ ึ่งไปดูโรงพยาบาลสนามที่จ.สมุทรสาคร ึ่ง ขณะนี้กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน มีตรวจ ึ่งเชื้อ 2 แบบคือ ตรวจหาภูมิคุ้มกัน ึ่ง rapid test) และตรวจหาเชื้อในโพรง ึ่ง (Swab) แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง ึ่งผลตรวจ อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ทำให้ ึ่งทราบว่าพื้นที่จ.สมุทรสาคร ยังน่ากังวล ึ่งอยู่ในระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด และ

ขอฝากจังหวัดใกล้เคียงให้ความสำคัญ สูงสุด ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรพ.กลาโหม ได้รับ ทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว ได้แสดงความ ึ่งห่วงใยขอให้ทุกคนดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ ึ่งนี้ การติดเชื้อของผู้บริหารไม่ได้มีเฉพาะ ึ่งประเทศไทย แต่มีหลายประเทศ หลังจากนั้น ึ่งให้ผู้บริหารที่อยู่ลำดับรองลงมาปฏิบัติ ึ่งหน้าที่แทน

**เร่งรักษาผู้ว่าป่วยมีไข้สูง**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการ ึ่งลงพื้นที่ไปโรงพยาบาลสมุทรสาคร ทราบ ึ่งข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา ึ่งนายวีระศักดิ์ ประชุมร่วมกับกับนาย ึ่งอนุทิน และลงพื้นที่ตลาดกุ่มและที่ศูนย์ ึ่งห่วงใยคนสาคร ถึงเวลา 16.45 น. วัน ึ่งเดียวกัน แหล่งข่าวแจ้งว่านายวีระศักดิ์ ึ่งเดินทางมาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ด้วย ึ่งอาการอ่อนล้ามีไข้ขึ้นสูง แพทย์ตรวจเจาะ ึ่งเลือดตามขั้นตอน จนทราบแน่ชัดว่า ึ่งทางผู้ว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 ึ่งจึงให้ ึ่งพักรักษาตัวที่รพ.โดยมีคนเฝ้าหน้าห้อง ึ่งห้ามเยี่ยมเด็ดขาด หลังผลตรวจยืนยัน ึ่งออกมาทางแพทย์ได้เร่งรักษาอาการของ ึ่งผู้ว่าสมุทรสาครอย่างเร่งด่วน โดยมี ึ่งการหารือจะส่งตัวนายวีระศักดิ์ไปรักษา ึ่งที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

**ปีใหม่การ์ดตกติดหลักหมื่นแก่กลางม.ค.**

นพ.ทวีศิลป์ยังกล่าวถึงการประชุม ึ่งศบค.ชุดเล็ก ที่มีพล.อ.ฉัตรพล นาค ึ่งพานิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่ง ึ่งชาติ (สมช.) เป็นประธานว่า ที่ประชุมให้ ึ่งความสำคัญกับ ศบค.กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ให้ส่งสัญญาณถึงจังหวัด ึ่งต่างๆ ตามที่แบ่งพื้นที่ไว้เป็น 4 ระดับ ให้ ึ่งควบคุมสถานการณ์สูงสุด ตามมาตรการที่ ึ่งวางไว้ทุกข้อ เพราะสธ.เป็นห่วงช่วงปีใหม่ ึ่งถ้าเราไม่ทำตามมาตรการที่วางไว้ ตัวเลข ึ่งผู้ติดเชื้อต่อวันอาจพุ่งเป็นหลักพันหลัก ึ่งหมื่นกลางเดือนมกราคม 2564 แต่ถ้า ึ่งให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆ ตัวเลข ึ่งจะอยู่ที่หลักร้อย

**ฮีโร่ใช้ยาแรงไม่รวมมือสกัดโควิด**

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

พบปะ กราฟผู้ติดเชื้อจะเป็นแบบช่วงที่ผ่านมาก็คือ เลียบไปกับพื้นที่ เราขอเน้นย้ำมาตรการเดิม และขอความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชนอย่างเต็มที่ ไม่เช่นนั้นต้องใช้ยาแรง ดอนนี่ยังให้ปฏิบัติตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศอย่างเต็มที่ก่อน และยืนยันว่า จ.สมุทรสาครที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนั้น เจ้าหน้าที่ทำงานเต็มที่ มีการตั้งจุดคัดกรองและบูรณาการฝ่ายปกครองลงพื้นที่อย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดขอให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ ที่จะมีความสะดวก แจ่มเจี้ยนได้หากเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง” นพ.ทวีศิลป์กล่าว และว่า ศบค.ขอแสดงความร่วมมือ จากภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน ที่จะต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นก่อน

## มหาชัยเจออีก 42-สื่อันบร้อยแห่งตรวจหาเชื้อ

ส่วนสถานการณ์ที่ จ.สมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุด มีผู้ป่วยจากการระบาดระลอกใหม่เพิ่มอีก 42 ราย ส่งผลให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,590 ราย อยู่ระหว่างรักษา 297 ราย แบ่งเป็นคนไทย 263 ราย ต่างชาติ 34 ราย สังเกตอาการ 1,293 ราย เป็นคนไทย 3 ราย และต่างชาติ 1,290 ราย ขณะที่ที่สถานันโพธิ์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ประกาศและจัดสถานที่ ให้ผู้สื่อข่าวที่ทำข่าวใกล้ชิดกับนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้มาตรวจโพรงจมูกหาเชื้อว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งตลอดทั้งวันมีผู้สื่อข่าวต่างทยอยตรวจจากทุกสำนักข่าวประมาณ 100 คน ซึ่งผู้สื่อข่าวทุกคนต่างมีขวัญกำลังใจดี ไม่ได้อยู่ในความวิตกกังวลมากนัก ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ดีป้องกันตนเองทุกคน ต่อจากนี้ต้องกักตัวรอตรวจผลการตรวจที่จะออกมาอีก 3 วันข้างหน้า

## นครปฐมติดเพิ่ม 16 รายใน 5 อำเภอ

ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั้งที่เชื่อมโยงกับตลาดกุ่มมหาชัย จ.สมุทรสาคร

บ่อนพนัน ในจ.ระยอง และร่วมงานบิกไบค์ ที่กระบี่ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมรายงานสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ว่า พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เป็นคนไทย 16 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 53 ราย เป็นคนไทย 51 ราย ต่างชาติ 2 ราย ขณะนี้รักษาตัวในโรงพยาบาล 53 ราย

## โคราชเพิ่ม 1 โยงสมุทรสาคร

เช่นเดียวกับ จ.นครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกฤติขเลศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แถลงสถานการณ์ระลอกในจังหวัด ซึ่งพบผู้ติดเชื้ออีก 1 ราย ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 คน เป็นชายอายุ 55 ปี อาชีพขนส่งอาหารทะเล ส่งแผงขายในตลาดร่วมใจ ตรงข้ามไอทีพลาซ่า อ.เมืองนครราชสีมา รวมทั้งส่งแผงขายในตลาดเท็ดโท ตลาดใหญ่ในตัวเมืองโคราชมียะประวัติเดินทางไปรับอาหารทะเลที่ตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร และใช้ชีวิตอยู่ในนอนในตลาดร่วมใจ ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา และช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เดินทางไปหาครอบครัวที่ จ.ตราด พบผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 12 คน เป็นเพื่อนร่วมงานและเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ทำให้จนถึงวันนี้ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยโควิด รวม 7 คน ทุกคนมีต้นตอมาจากตลาดอาหารทะเลใน จ.สมุทรสาคร

## กระบี่สั่งปิดพื้นที่เสี่ยงในอ.เมือง

ที่จ.กระบี่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ออกประกาศฉบับที่ 23 / 2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจ.กระบี่ พบผู้ติดเชื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่ระบาด และมีแนวโน้มติดเชื้อเพิ่ม โดยจ.กระบี่ มีผู้ติดเชื้อใหม่แล้ว 8 ราย เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดวงกว้าง จึงต้องมีมาตรการควบคุม โดยกำหนดพื้นที่อ.เมืองกระบี่ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังให้ปิดสถานที่ สถานบริการ สถานประกอบการ บนรประเทศ ชั่วคราว 3 วัน ตั้งแต่วันที่

แผนไทย ฟิตเนส คับบาร์ คาราโอเกะ คาเฟ่ ไต้สบู๊เกอร์ บิลเลียด และให้ปิดสถานศึกษา โรงเรียน 7 วันถึงวันที่ 3 มกราคม รวมถึงศูนย์เด็กเล็ก ร้านเกม อินเทอร์เน็ต สนามมวย สนามแข่งนกปลา กัด และให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เคร่งครัดมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงเข้าที่แออัด ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะสแกนเข้าออกสถานที่ต่าง ๆ

## นราขพบแม่ติดจากลูกชายไปงานบิกไบค์

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส แถลงสถานการณ์โควิด-19 ของจ.นราธิวาส ว่า เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 1 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันไวรัสโควิด-19 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสัมผัสโรคจากลูกชายที่มาเยี่ยมบ้านในอ.สุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 13-15 ธันวาคม หลังจากไปร่วมงานบิกไบค์ที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ต่อมาพบว่าลูกชายติดเชื้อ ทั้งนี้จังหวัดประกาศมาตรการป้องกันการระบาดเข้มข้น สั่งให้กักกัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม.ในพื้นที่ค้นหาผู้สัมผัสผู้ป่วยและกลุ่ม BIG BIKE เพื่อนำเข้ากระบวนการตรวจคัดกรอง ส่วนอำเภอชายแดน ให้เฝ้าระวังและสกัดกั้นมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ

## ระยองติดเพิ่มอีก 7 สะสมพุ่ง 92

เวลา 14.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แถลงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ว่า วันนี้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกเพียง 7 ราย เป็นผู้ชาย 4 ราย ผู้หญิง 3 ราย รวม จากยอดเก่า 85 คน จ.ระยอง มียอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 92 ราย ที่พบรายใหม่วันนี้เชื่อมโยงจากบ่อนการพนันทั้งหมด โดยพบในอ.เมือง 4 ราย อ.บ้านฉาง และ อ.นิคมพัฒนา อีก 3 ราย โดยพบในอ.เมืองมากที่สุด สำหรับไบท์ไลน์ขณะนี้สอบสวนโรคได้ 49 ราย ที่เหลืออีก 43 ราย กำลัง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

สอบสวนอยู่ ซึ่งวันนี้ยอดที่พบถือว่าเริ่มลดลงแล้ว เพราะมีเพียง 7 ราย แสดงว่าเริ่มควบคุมได้ระดับหนึ่ง

## เดือนคนระยองระวังตัวทุกพื้นที่เสี่ยง

นายชาญนะกล่าวต่อว่า ส่วนกรณีจังหวัดจะปิดสถานประกอบการนั้น ไม่ต้องกังวล เป็นการติดตามข้อมูลว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงถึงขั้นต้องปิด ทุกคนต้องระมัดระวังตัวเอง ป้องกันให้ดี ไม่ไปในจุดที่เสี่ยง เพราะทุกพื้นที่ของจ.ระยอง เสียทั้งหมด ส่วนการตั้งโรงพยาบาลสนามอยู่ในขั้นเตรียมการสำหรับอนาคตหากการระบาดรุนแรงขึ้น เตรียมไว้ทั้งหมด 200 เตียง แต่ยังไม่ระบุจะตั้งจุดไหน ส่วนเรื่องบ่อนการพนัน จะตั้งกรรมการสอบสวนแน่ แต่ตอนนี้ขอใช้เวลาจัดการโควิดก่อน ส่วนใครที่ไปสนามแบดมินตัน สนามกีฬา กลาง จ.ระยอง โรงเรียนมัธยมตากสิน หอจ ม.4/12 และผับแห่งหนึ่ง หากใครสงสัยขงกังวลให้โทร.มาสอบถาม 06-1439-8988 และ 08-6842-9444 ได้ตลอด 24 ชม.

## ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงรายปอดมีจุด

ทั้งนี้ วิธีที่ดีที่สุดคือ หลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม ถ้าจำเป็นควรใส่หน้ากาก ล้างมือทุกครั้ง ที่สำคัญว่าเราไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนเสี่ยง ขอให้คิดว่าทุกพื้นที่เสี่ยงหมด จะได้ระวังตัวมากขึ้น เป็นผลดีต่อการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่วนผู้ติดเชื้อโควิดที่เข้ารักษาของจ.ระยอง ยังไม่มีใครรักษาหาย แต่อาการไม่รุนแรง มีรายเดียวที่มีจุดที่ปอดแต่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

## 'สาธิต' นำชุดตรวจลูกระยอง 29 ธ.ค.

เวลา 15.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงถึงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจ.ระยองว่า วันนี้มีตัวเลขยืนยันที่ลดลงเหลือ 7 ราย รวมทั้งสิ้น 92 ราย ทิศทางของผู้ติดเชื้อลดลง ขณะนี้การสอบสวนโรคได้เสาะหาผู้ติดเชื้อและหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและคน ขอเวลาประเมินผลอีก 7 วัน โดยใช้มาตรการรุนแรงด้วยการประกาศปิดสถานที่สำคัญลดการพบปะกัน ขณะที่เร่งตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ วันที่ 29 ธันวาคม จะลงจ.ระยอง ดินนำชุดการตรวจเร็ว (Rapid test) คัดกรองประชากรเบื้องต้น แยกคนที่มีความเสี่ยงออกมา

## ขอ 7 วัน หากคนติดเชื้อมาก่อนล้างเมืองระยอง

“ภายใน 7 วันนี้หากมีตัวเลขลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่เราจะหาผู้ติดเชื้อให้ครบ จากนั้นเราขอล้างเมืองระยอง เพราะ 7 วันที่เรานับเป็นช่วงวันที่ 3-4 มกราคม ดังนั้น ช่วงนี้เราขอล้างจังหวัดระยอง ในอำเภอเมืองให้สะอาด กรมอนามัย จะลงพื้นที่สัปดาห์หน้าสร้างความมั่นใจพร้อมตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลง” นายสาธิตกล่าว และว่า ขณะนี้เศรษฐกิจเมืองระยองได้รับผลกระทบวงกว้าง หอการค้าจังหวัดระยองจึงมีมาตรการนำร่องในจ.ระยอง ด้วยหลักการพึ่งพาตนเองในพื้นที่ ควบคุมการชำระล้างอบายมุขในจ.ระยองให้หมดสิ้นไป เนื่องจากว่า แหล่งอโคจรเป็นแหล่งระบาดเชื้อโรค มีคนมารวมกันจำนวนมาก มีความเสี่ยงทั้งจำนวนคน ความแออัดของสถานที่

## ชาย 45 เซ่นโควิด 1 รายที่ระยอง

ต่อมาเวลา 17.30 น. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข โพสต์เฟซบุ๊ก รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในจ.ระยองว่า มีเคสเสียชีวิต 1 ราย ที่โรงพยาบาลระยอง เป็นชาย อายุ 45 ปี มีโรคประจำตัวคือ โรคหัวใจขาดเลือดอยู่เดิม พบประวัติมีความเสี่ยง เป็นคนโบกรถที่บ่อน จากผลตรวจวันที่ 27 ธันวาคม พบว่าชายรายนี้มีผลตรวจติดเชื้อโควิด-19 และเข้าวันที่ 28 ธ.ค. ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย จึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยรถพยาบาลของเพื่อน แต่มีอาการหยุดหายใจระหว่างทาง เมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์ทำ CPR เป็นเวลา 30 นาที แต่ไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้ จากการสอบสวนโรคยังทราบว่า ผู้ป่วย มีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจขาดเลือด CVA และเบาหวาน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

ไม่ได้ทานยาเบาหวาน มารับการรักษา ครั้งล่าสุดที่รพ.ระยอง เมื่อเดือนมีนาคม แพทย์ให้การช่วยเหลือสวมใส่ PPE ทุกคน ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย

## กทม.ติดเชื้อเพิ่ม19สะสม94

วันเดียวกัน ที่ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร (ศาลาว่าการกทม.) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. แถลงหลังประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (สคบ.กทม.)ว่า วันนี้กทม.พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19 ราย รวมเป็น 94 ราย พันักในกทม. 12 ราย ที่เหลือเป็นผู้เข้ามา รักษาตัวในกทม. ใน 19 ราย มี 10 รายเกี่ยวข้องกับ จ.สมุทรสาคร และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 9 ราย

## ถกด่วนถึงยกระดับรับ Super Spreader

โฆษก กทม.กล่าวด้วยว่า เวลา 16.00 น. วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของกทม. เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการยกระดับมาตรการ เนื่องจากหลายเหตุการณ์ในหลายจังหวัด ที่ลักษณะเป็น Super Spreader กทม.จึงอาจต้องยกระดับมาตรการควบคุมในสถานที่ต่างๆ ให้สอดคล้องสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และบ่งชี้ว่ามีการส่งต่อโรคในทอดที่ 2 ซึ่งการควบคุมสถานที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคขณะนี้ มี 3 สถานที่หลัก ได้แก่ ตลาด สถานบริการ สนามมวย และ 3 สถานที่ที่คนต่างชาติ มักจะไปรวมตัว ได้แก่ สวนสาธารณะ ตลาดและศาสนสถาน

## กทม.สั่งปิด4สถานที่เสี่ยงโควิด

ต่อมา 17.30 น. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงที่ศาลาว่าการ กทม. ถึงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร ที่มี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่า กทม. เป็นประธานว่า ที่ประชุมมติให้ดำเนินการเข้มข้นใน มาตรการควบคุมและป้องกันการระบาด

โควิด-19 ซึ่งจะควบคุมไปกับมาตรการทาง เศรษฐกิจ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยจะควบคุมสถานที่ที่คาดว่าจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างทวีคูณ

“ที่ประชุมมีมติให้ปิด 4 สถานที่ เพื่อป้องกันการเป็นสถานที่ Super Spreading ได้แก่ 1.สนามม้า 2.สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ 3.สนามชนโค สนามกอล์ฟ สนามแข่งขันอื่นในลักษณะเดียวกัน และ 4.สถานบริการทุกประเภท ที่มีกิจกรรมเข้าชายคาตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 3 และ มาตรา 4 อาทิ สถานที่ที่มีกิจกรรมเต้นรำ รำวง ร้องเงิง สถานที่ที่จัดให้มีคนปรนนิบัติลูกค้า อบอบนวด การ จัดแสดงดนตรี การเต้น การจัดแสดงเสียง การจัดอุปกรณ์ให้ลูกค้าร่วมดู เพลง หรือร้านอาหารที่ขายสุราปิดหลังเที่ยงคืน เป็นต้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 - วันที่ 4 มกราคม 2564” ร.ต.อ.พงศกรกล่าว และว่า จากนั้น จะประเมินสถานการณ์ อีกครั้ง หากจำนวนผู้ป่วยลดลงอาจจะให้เปิดบริการวันที่ 5 มกราคม 2564 แต่ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจะยังต้องปิดต่อเนื่อง

## เตรียมพร้อมรพ.สนามอีกพันเตียง

โฆษก กทม.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสถานบริการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นร้านอาหารได้ ซึ่งสถานบริการส่วนใหญ่จะมีใบอนุญาตให้จำหน่ายและเครื่องคีมอยู่แล้ว ทั้งนี้ กรณีสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการที่จำหน่ายอาหาร เครื่องคีม และมีการแสดงดนตรี เช่น ดนตรีสดต้องปิดเที่ยงคืน และต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้น ทั้งเว้นระยะห่าง ควบคุมคนเข้า-ออกสถานที่ การคัดกรอง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือกรณีผู้ติดเชื้อเพิ่มจนควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ ซึ่งโรงพยาบาล (รพ.) ในสังกัด กทม.มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยและพร้อมดูแลผู้ป่วยขั้นวิกฤติ โดยสามารถรองรับได้ 100 เตียง ขณะเดียวกัน เตรียมจัดทำรพ.สนามอีก 1,000 เตียง ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้รักษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกักตัวของผู้ติดเชื้อที่เป็นแรงงานต่างชาติดีกด้วย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

**โควิดกลายพันธุ์กระจาย  
เกาหลีใต้-จอร์แดน  
ป่วยทั่วโลกทะลุ 81ล.**

ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่จาก  
อังกฤษ พบระบาดไปที่เกาหลีใต้  
ติดแล้ว 3 ราย ถือเป็นกลุ่มแรก  
ในประเทศรวมถึงจอร์แดนอีก 2  
▶▶▶ ต่อ : กลายพันธุ์ -หน้า 11

## มั่นคง ครองไป ครองมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

### กลายเป็นรัฐ

บ้าน “ฟิลิปปินส์” ฆ่าโควิดกลายเป็นรัฐ  
กักขังเวลาห้ามเที่ยวบินอังกฤษ ขณะที่  
อินเดียพบไวรัสโคโรนา กลายเป็นรัฐในหลายรัฐ  
ขณะที่ยอดผู้ป่วยทั่วโลกทะลุ 81 ล้านคน  
ไปแล้ว

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส  
โควิด-19 ทั่วโลกยังวิกฤติและพุ่งไม่หยุด  
ยอดผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ 81,203,929  
ราย เสียชีวิตสะสม 1,773,379 ราย  
ขณะที่ยักกันยังพบเชื้อไวรัสโควิด-19  
สายพันธุ์ใหม่ที่กลายจากอังกฤษได้มีการ  
แพร่ระบาดไปในหลายสิบประเทศทั่วโลก  
ทั้งที่ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไนจีเรีย แคนาดา  
เลบานอน และอีกหลายประเทศในยุโรป

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม สำนักงาน  
ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้หรือ  
เคดีซีเอ รายงานว่าพบผู้ป่วยไวรัสโควิด  
กลายเป็นรัฐแล้ว 3 คน เป็นครอบครัวที่อาศัย  
อยู่ในกรุงลอนดอน ของอังกฤษ พวกเขา  
เดินทางมาถึงเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  
ที่ผ่านมา และเข้าสู่มาตรการกักตัวตั้งแต่  
มีผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นบวก  
ทางการเกาหลีใต้ยังได้ชันสูตรศพผู้สูง  
อายุรายหนึ่งที่มีผลตรวจหาเชื้อเป็นบวก  
หลังเสียชีวิต เนื่องจากเขามีประวัติเดินทาง  
กลับมาจากอังกฤษในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

เคดีซีเอรายงานว่าเกาหลีใต้พบ  
ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 808 คน ถือเป็น  
ตัวเลขต่ำสุดนับตั้งแต่ทำสถิติผู้ป่วยติดเชื้อ  
สูงสุด 1,241 คน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา  
โดยเกาหลีใต้มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม  
57,680 คน และผู้เสียชีวิต 819 คน

อังกฤษ เป็นประเทศแรก ที่พบเชื้อ  
ไวรัสโคโรนากลายเป็นรัฐซึ่งทำให้ผู้เชี่ยวชาญ  
หลายคนวิตกกังวลว่าจะทำให้เกิดการ  
ติดเชื้อได้เร็วกว่าเดิม ส่งผลให้กว่า 50  
ประเทศทั่วโลก ใช้คำสั่งระงับการเดินทาง  
จากอังกฤษ

ขณะที่ในประเทศจอร์แดน เพิ่งพบ  
ผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่จากอังกฤษ  
เช่นกัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
สาธารณสุขจอร์แดน แถลงเมื่อวันที่ 27  
ธ.ค.ว่า พบนักท่องเที่ยวที่เพิ่งกลับจาก  
อังกฤษติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่  
2 ราย และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางการ  
จอร์แดนได้ประกาศห้ามเที่ยวบินระหว่าง  
อังกฤษและจอร์แดนไปจนถึงวันที่ 3  
มกราคม

ทางเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เด็คแคน  
เฮรัลด์ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาของอินเดียรายงาน

ว่าคณะนักวิจัยอินเดียพบไวรัสโคโรนาที่  
สายพันธุ์ใหม่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว  
ในรัฐอานธรประเทศ ทางตะวันออกเฉียงใต้  
ที่มีประชากรมากเป็นอันดับสิบของประเทศ  
เป็นสายพันธุ์กลายเป็นรัฐชื่อ N440K พบ  
เกือบร้อยละ 34 ของการถอดรหัสพันธุกรรม  
เชื้อไวรัสโคโรนา 272 ตัวอย่างในรัฐนี้  
ยังพบในรัฐทมิฬนาฑู ทางตะวันตกเฉียงใต้  
รัฐมหาราษฏระ ทางตะวันตก และรัฐเตลังกานา  
ทางตอนกลางก่อนไปทางใต้และพบในผู้ป่วย  
ที่ติดเชื้ออย่างน้อย 1 คน คณะทำงาน  
เฉพาะกิจแห่งชาติ เสนอเมื่อไม่กี่วันก่อน  
ให้เพิ่มการถอดรหัสพันธุกรรมให้ได้ร้อยละ 5  
ของผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ทั้งประเทศ ส่วน  
ไวรัสกลายเป็นรัฐชื่อ N501Y ที่เป็นข่าวใหญ่  
ไปทั่วโลกพบในการถอดรหัสพันธุกรรม  
290 ตัวอย่าง ทั้งจากอังกฤษ ออสเตรเลีย  
แอฟริกาใต้ สหรัฐ เดนมาร์ก และบราซิล

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า  
ทางการฟิลิปปินส์ โดยประธานาธิบดีโรดริโก  
ดูเตร์เต มีคำสั่งขยายเวลาห้ามเที่ยวบิน  
จากอังกฤษเข้าประเทศต่อไปอีกเป็นเวลา  
2 สัปดาห์ หรือ 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้  
ไปจนถึงช่วงกลางเดือน ม.ค. 2564 เนื่องจาก  
หวั่นเกรงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
กลายเป็นรัฐที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอังกฤษ  
หรือโควิด สายพันธุ์ใหม่ ที่มีชื่อว่า “บี.1.1.7”  
ที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสามารถแพร่เชื้อได้  
รวดเร็วขึ้นกว่าสายพันธุ์เดิมมากกว่า  
ร้อยละ 70 โดยคำสั่งของประธานาธิบดี  
ดูเตร์เต ขยายเวลาจากของเดิมที่มีผล  
ระหว่างวันที่ 24-31 ธ.ค. 2563

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เมียนมา  
ไทมส์ รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข  
และกีฬาประกาศคำสั่งหลายฉบับที่รัฐมนตรี  
ลงนาม เมื่อค่ำวันที่ 26 ธันวาคม ยกเลิก  
คำสั่งอยู่บ้าน 2 สัปดาห์ใน 6 เขตและรัฐ  
จากที่มีเขตปกครองทั้งหมด 7 เขต 7 รัฐ  
1 ดินแดนสหภาพ 5 พื้นที่ปกครองตนเอง  
และ 1 เขตปกครองตนเอง มีผลตั้งแต่วันที่  
08.00 น. วันที่ 27 ธันวาคม

ด้านเว็บไซต์สำนักข่าวจีนหัวของ  
ทางการจีนรายงานอ้างกระทรวงสาธารณสุข  
และกีฬาเมียนมาว่า เมียนมาพบผู้ป่วยใหม่  
606 คน เมื่อวันอาทิตย์ ทำให้ยอดผู้ป่วย  
สะสมที่ 121,886 คน และมีผู้เสียชีวิต  
เพิ่ม 22 คน รวมเป็น 2,601 คน หลังจาก  
พบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

# กทม.เข้มผับบาร์-ไอเกะสกัดไวรัส ตั้งปิดเคเทียงคืน

คนโบกรถบ่อนระยองดับ  
ป่วยโควิดหัวใจวายในรพ.  
ตร.ตั้งผู้การ-4เสื่อโรงพัก  
ปุดหนุ่มอนุกมธ.ลูกหลงจู  
ผู้ว่าฯสมุทรสาครติดเชื้อ

'ระยอง'พบผู้ป่วยโควิดชายวัย 45 เสียชีวิต ตรวจพบปอดเสียหาย ผวจ.สมุทรสาครติดเชื้อ 'เสียหนู' พร้อมทีมข้าราชการ สธ.เข้าตรวจทันทีผลเป็นลบ นนทบุรีเจอผู้ป่วยยืนยันเพิ่มอีก 9 คน โดย 7 ใน 9 เป็นแรงงานต่างชาติ (อ่านต่อหน้า 5)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

## ปิดเที่ยงคืน

### บิกิตู้สั่งลู่บอนแพรโควิด

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดจะมีมากในช่วงนี้ แต่ก็รู้ที่มา หลายคนพูดว่ารัฐบาลปล่อยโควิด-19 ออกมาในช่วงนี้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น คิดว่าคนที่คิดอย่างนี้ใช้ไม่ได้ อย่าไปให้คำข่าวพวกนี้ รัฐบาลมีแต่คิดว่าจะทำอย่างไรให้คนในชาติปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นใคร จะหวังดีหรือหวังร้ายต่อรัฐบาลก็ตาม รัฐบาลมีหน้าที่ดูแล

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ช่วงนี้อาจจะลำบากกันนิดหน่อยในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะช่วงปีใหม่อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าทุกคนน่าจะมีความสุข แต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตาม เป็นเวลาต้องร่วมมือกันมากขึ้น ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนส่วนด้วย เพราะมีปัญหามากมาย มีคดีเกิดขึ้นมากมาย มีเรื่องราวที่ไม่ดีมากมาย แต่ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงานมันจะต้องยิ่งมากขึ้นไปกว่าเดิม ถ้าไม่มีตำรวจเข้ามาดูแล ประชาชนจะมีความปลอดภัยเท่านี้หรือไม่ แล้วจะมีความเสียหายมากกว่านี้หรือไม่แน่นอนว่าคนจำนวนมากต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดี วันนี้ได้สั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) สอบสวนดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงขึ้นมาและลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทุกราย ตนไม่เคยไปเอื้อประโยชน์ คิดว่าหลายคนในรัฐบาลก็ไม่มีใครกลับไปทำแบบนั้น เว้นแต่ว่ามีคนไหน หลีกเลียง แล้วมีขบวนการทุจริตร่วมกัน มีทั้งผู้ให้และผู้รับ เดียวจะมาจากไหนคนไทยประชาชนอีก ก็จะไปไล่ไปดูตำรวจในพื้นที่ แต่ได้มอบหมายความรับผิดชอบไปแล้ว โดยการพบ.ตร. ซึ่งในวันเดียวกันนี้ มีการลงโทษครั้งแรก คือ การปล่อยปลละละเลย

“จากนี้ต้องไปสอดส่องว่าคนที่ติดเข้ามาไปเล่นที่ไหนมา บอนไหน ใครเป็นเจ้าของ เหมือนกรณีลักลอบขนแรงงานต่างด้าว สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่อยู่ในประเทศไทยมานาน เพราะเราไม่ช่วยกัน เอาแต่ตำหนิติติงกัน แล้วพูดว่าร้ายคนที่ทำดีไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ต้องดำรงไว้ซึ่งความร่วมมือของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

### ชี้โอกาสผู้ว่ามหาชัยติดเชื้อ

ผู้สื่อข่าวถามกรณีผู้ว่าสมุทรสาครติดเชื้อโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ก็มีโอกาสดูดเชื้อเพราะไปดูแลประชาชนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด ดูแลเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสนาม ในเมื่อจะ

พรรคพวกผมเพียงพอรักกาหยา เขามาเดเบ เทียวเตรมาจากที่ไหน ตนเองก็มีโอกาสติด ถ้าไปทีนั้นที่นี้เหมือนกับเขาไป เมื่อเช้าวันเดียวกันนี้ ตนได้ตรวจเลือด แต่ไม่ใช่ตรวจแล้วทุกคนจะตื่นตระหนกไปเสียหมด แล้วไปพาดหัวข่าวว่าในทำเนียบตรวจพบ 6 คน แต่พอถึงเวลาไปตรวจเหยื่อในโพรงจมูก (Swab) แล้วเขาไม่เป็น ไม่เห็นออกข่าวให้เลย ควรช่วยกันดูแลพื้นที่ในทำเนียบให้มีความปลอดภัยดีกว่า แล้วสื่อเองควรไปตรวจไม่ห่างชีวิตตัวเองกันหรืออย่างไร ไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนตื่นตระหนกกว่าเป็น แต่อยากให้ไปตรวจสอบว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่ ปีคือการตรวจหาภูมิคุ้มกัน (Rapid Test)

พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงการจัดหาวัดขึ้นโควิด-19 ว่า ไม่ว่าจะเป็นวัดขึ้นจากที่ไหนก็ตาม สรุปว่าต้องผ่านการตรวจสอบจากองค์การอาหารและยา (อย.) ถ้าไม่ผ่าน อย.ก็เข้าประเทศไทยไม่ได้ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพื่อคัดกรองคุณภาพประสิทธิภาพ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากมีคนหลายประเภทที่จะต้องฉีด เช่น คนชรา เด็ก คนมีโรคประจำตัว ต้องรับฟังคำรับรองของแพทย์หน่วยงานสาธารณสุข ดังนั้น วันนี้อย่าไปยึดวัดขึ้น ไม่ว่าใครจะได้อะไรก็ตามอย่าเพิ่งไปฉีดก่อน ถ้ามีอันตรายเกิดขึ้น รัฐบาลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอีก ทยกลายเป็นว่ารัฐบาลไม่ควบคุม

### ยันรบ.มีงบ-ไม่ให้รพ.ขอบริจาค

นายกฯกล่าวฯ ในส่วนของวัคซีนที่จะไป 20 ล้านโดสขั้นต้นนั้น มีข้อสัญญาไว้ว่าเราสามารถมาใช้ พัฒนาและผลิตเองได้ จะฉีดกันได้ครบทั้งประเทศ โดยการจองวัคซีนต้องใช้งบประมาณจำนวนหนึ่งถือเป็นธุรกิจของบริษัททางยาด้วย สำหรับการส่งเสริมในประเทศที่มีแพทย์บางกลุ่มไปขอรับบริจาค รัฐบาลไม่ต้องการให้ทำแบบนั้น รัฐบาลมีวงเงินงบประมาณอยู่ที่ได้ให้กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติไปแล้วก่อนแรก 400 ล้านบาท เพื่อที่จะไปแจกจ่ายในโรงพยาบาลที่มีคณะทำงานอยู่ ส่วนโรงพยาบาลไหนที่ขอไม่ได้ เป็นเพราะยังไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติเขากำหนด เนื่องจากต้องมีการทดลองตามลำดับ เช่น ห้องทดลองกับหนู ลิง และมนุษย์ ทุกอย่างเป็นเรื่องของยาที่จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอยู่พอสมควร อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้สั่งการให้เพิ่มวงเงินตรงนั้นไปแล้ว โดยกำชับไปว่าให้ไปพูดคุยตกลงกันให้ได้ในหลายๆ กลุ่มหมอบด้วยกันนั้น ก็จะกลายเป็นว่ารัฐบาลไม่ดูแลไม่รับผิดชอบประเทศไทย แล้วกลับมาตำหนิต่อรัฐบาลอีก แต่ต้องขอให้เข้าใจว่าการทำงานเป็นระบบนั้นคืออะไร

### สภาปิดใช้ห้องกมร.402

นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวกรณีห้องประชุม 402 เดินทางมาที่อาคารรัฐสภาประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ศึกษาผลกระทบกาลีออนไลน์ที่มาจากต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 402 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ในเวลา 13.30-15.30 น. และภายหลังพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ว่า ในวันนี้มีการประชุมอนุ

กรรมการธิการดังกล่าว ประธานในที่ประชุมก็ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงมาตรการรักษาระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ ทั้งประตูเข้ารัฐสภาและก่อนเข้าห้องประชุม รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัย ส่วนบุคคลที่เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการฯ รวมถึงข้าราชการ บุคลากรในรัฐสภา พนักงานเสิร์ฟ ตำรวจรัฐสภา ที่อยู่ในห้องเดียวกันกับชายคนดังกล่าว ได้ส่งไปตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ที่ รพ.เกษมราษฎร์รัตนวิบูลย์ ส่วนคณะอนุกรรมการฯที่เป็นสมาชิกรัฐสภาทางรัฐสภาได้อำนาจความสะดวกในการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 เช่นเดียวกัน

นางพรพิศกล่าวอีกว่า สำหรับห้องกรรมาธิการ 402 ได้สั่งการให้บิกิตูสั่งนั่งทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว และปิดชั่วคราว ส่วนห้องอาหารของสมาชิกรัฐสภา ผู้ประกอบการก็ได้สั่งพนักงานภายในห้องอาหารทั้งหมดไปตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิก

มีรายงานว่ากรณีชายชาวระยองคนดังกล่าวทราบว่าเป็นลูกชายของนายสมชาย เป็นที่งานบิกิตูข้าราชการการเมืองระดับสูงของสภา

### ‘ชน’สั่งจนท.อย่าเกรงใจ-เข้มทุกราย

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวฯ ได้สอบถามแล้วพบว่าเป็นผู้ติดตามประชาชน กมธ. ได้สั่งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่มีความเสี่ยงเพราะร่วมประชุมในวันดังกล่าวไปรับการตรวจหาเชื้อทั้งหมด 29 คน แต่ยังไม่รับทราบผล คาดว่าวันที่ 29 ธันวาคม น่าจะรู้ผล

นายชวนกล่าวฯ ไม่สามารถไปพิสูจน์ได้ว่าผู้ติดตามนั้นติดเชื้อก่อนเข้ามารัฐสภาหรือหลังเข้ามารัฐสภา ยืนยันรัฐสภายังไม่ใช้สถานที่ที่มีความเสี่ยง แต่เป็นพื้นที่ที่ต้องเข้มงวด เน้นย้ำให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในรัฐสภา

“ผมเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ว่าอย่าเกรงใจเด็กนักเรียนที่มาเบ่งหรืออวดว่าเป็นเด็กคนนั้น คนนี้ ไม่ต้องสนใจถ้ามาแล้วไม่มีหมักกาก็ไม่ต้องเตรียมให้ ให้กลับไปหาเอาเอง” นายชวนกล่าว

นายชวนกล่าวยอมรับว่า ช่วงหลังในรัฐสภาอาจมีความหย่อนยานไปบ้าง จากก่อนหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยกันตลอดเวลา ลดความแออัดและนั่งห่างกัน

### ‘สุชาติ’รับชาระยงเป็นคณะทำงาน

นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 และ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวกรณีหนุ่มฯ จะระยองอายุ 26 ปี เป็นผู้ติดตามของผู้มีชื่อแจ้งในคณะอนุกรรมการฯศึกษาผลกระทบกาลีออนไลน์ที่มาจากต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ว่า บุคคลดังกล่าวมีชื่อเป็นคณะทำงานของตนเองจริง โดยได้รับการแนะนำจากนายเสริมศักดิ์ ทรัพย์อดิ ต.ส.ส.ระยอง และอดีตรัฐมนตรีช่วยหลายกระทรวงให้เข้ามาช่วยงาน เมื่อ





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

## ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง เป็นคนรุ่นใหม่ จึงรับเข้ามาเป็นคณะทำงาน แต่ไม่ได้มอบหมายเรื่องใดเป็นพิเศษ มีเพียงการประสานงานด้านการเมืองในพื้นที่ จ.ระยอง และพื้นที่ภาคตะวันออกบ้างเท่านั้น

“ไม่ได้พบกับคณะทำงานคนดังกล่าวมากระยะหนึ่งแล้ว เพิ่งได้รับรายงานและทราบจากข่าวว่า เป็นผู้ติดตามของผู้ซึ่งตั้งแต่อ่อน กมธ. ที่สภา และติดเชื่อโควิด-19 ช่วงเวลาที่มีการสงสัยว่า ติดเชื่อโควิด-19 ก็ได้เข้ามาพบผมแต่อย่างใด ขณะนี้สิ่งไหนออกนอกจากคณะทำงานไปแล้ว” นายสุชาติกล่าว

### ไทยพบโควิด-19 อีก 144 ราย

นพ.ทวีศิลป์ วิทยุอิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 144 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 115 ราย ติดเชื่อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 14 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 15 ราย รวมสะสม 6,285 ราย แบ่งเป็น การติดเชื้อในประเทศ 4,302 ราย กลุ่มแรงงานต่างด้าว 1,370 ราย รักษาหายแล้ว 4,180 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 2,045 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม แผนภูมิจังหวัดที่พบการติดเชื้อในประเทศ รวม 43 จังหวัด ที่เพิ่มมา 6 จังหวัด คือ สุรินทร์ นครราชสีมา นครนายก เชียงใหม่ สุโขทัย และ ลพบุรี

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า รายที่ 1-15 เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค สหรัฐอเมริกา 2 ราย สหราชอาณาจักร 3 ราย ญี่ปุ่น 3 ราย และ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เนปาล อินเดีย เดนมาร์ก ตุรกี เยอรมนี ประเทศละ 1 ราย และรายที่ 16 เป็นต้นไปเกี่ยวข้องกับ จ.สมุทรสาคร และระยอง จะเห็นภาพรวมของแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสมุทรสาคร เช่น นครปฐม 17 ราย กรุงเทพมหานคร 10 ราย สมุทรปราการ 5 ราย ส่วน ลพบุรี สุโขทัย สมุทรสาคร จังหวัดละ 1 ราย และ ปทุมธานี นครนายก จังหวัดละ 2 ราย เกี่ยวข้องกับ จ.ระยอง ได้แก่ ระยอง 21 ราย กรุงเทพฯ 2 ราย ส่วน ชลบุรี เชียงใหม่ จังหวัดละ 1 ราย อย่างไรก็ตาม จ.ระยอง จะมีรายงานเพิ่มอีก 56 ราย แต่รายละเอียดต่างๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำเสนอข้อมูลต่อไป” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

### โฆษกศบค.ยันผู้ว่ามหาชัยติดจริง

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า มีข้าราชการระดับสูงของ จ.สมุทรสาคร ผลการตรวจยืนยันจาก 2 ผลแล็บโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่า ติดเชื่อโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ข้าราชการคนนี้มีประวัติในการทำงานอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว แสดงถึงว่ามีความเสี่ยงสูง ทำให้มีคนติดขึ้นมาได้ ท่านเองเป็นข้าราชการก็ยังมีโอกาสติดถึงแม้ระมัดระวังตัว โดยมีบุคคลเข้าไปร่วมในการทำงาน เป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับคณะผู้บริหารของกระทรวง ในวันที่

ที่ 27 ธันวาคม ที่ได้เข้าร่วมประชุมกับข้าราชการคนนี้ที่ รพ.สมุทรสาคร เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แต่เมื่อย้อนดูภาพแล้วมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม

โฆษก ศบค.กล่าวว่า เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม คณะผู้บริหาร สธ.ได้เดินทางไป รพ.สมุทรสาคร เพื่อดูที่ตั้งศูนย์ห่วงใย หรือ รพ.สนาม ให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ จ.สมุทรสาคร และมีผู้ที่ต้องสอบสวนโรคเป็นผู้บริหารของ สธ. แบ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง คือ มีการไอจามรดกัน พูดคุยกันในระยะ 1 เมตร โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย นั่งร่วมประชุมในระยะห่างที่ไม่เกิน 5 เมตร นานกว่า 15 นาที ดังนั้น ในกลุ่มที่ใกล้ชิดกับข้าราชการคนนี้ โดยเฉพาะผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย ขอให้มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกพื้นที่ ส่วนกลุ่มความเสี่ยงต่ำ ขอให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน อยู่ที่บ้าน ทำงานแบบ เว็กรูปอม

“เรื่องนี้ผู้บริหารระดับสูง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อยู่ในเหตุการณ์นี้ ท่านก็กักตัวเองแล้ว ทำการตรวจและปัดเช็ดและสวอบส่งตรวจที่ห้องคอและโพรงจมูก และจะต้องมีการตรวจหาเชื้อในคณะผู้บริหาร สธ. นายกรัฐมนตรี รับทราบข้อมูลต่างๆ แล้ว ก็แสดงความห่วงใยผู้ที่มีการติดเชื้อ และขอให้จังหวัดดูแลอย่างเต็มที่” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

### ‘อนุทิน’ตรวจโควิด-19 ผลเป็นลบ

ที่ทำเนียบรัฐบาล คนใกล้ชิดนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. เปิดเผยว่า ได้ทราบข่าวว่า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

เองก็ได้รับการตรวจ หังการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกและคอแล้วและผลออกมาเมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 ธันวาคม พบว่าเป็นลบ แต่นายอนุทินจะเข้ากักตัวเป็นเวลา 14 วันตามมาตรการของด้านสาธารณสุข ดังนั้น ในวันที่อังคารที่ 29 ธันวาคม นี้ นายอนุทินจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งนี้ นายอนุทินได้ผ่านการตรวจลบหาเชื้อ โควิด-19 มาหลายหนโดยเฉพาะตรวจทุกครั้ง ที่ลงตรวจเยี่ยมในพื้นที่เสี่ยง

### อนุทินทำงานแบบนิวนอร์มอล

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. แถลงว่า นายอนุทินได้ตรวจหาเชื้อเบื้องต้นเป็นลบ ด้วยความรับผิดชอบและตามมาตรการกรมควบคุมโรคได้กักตัวเอง 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 และจะตรวจอีกครั้งหลังจากนี้ไปอีก 3 วัน เพื่อยืนยันเชื้อ แต่ช่วงกักตัว 14 วัน และ นายอนุทินจะทำงานแบบนิวนอร์มอล สั่งงานผ่านไลน์ ประชุมผ่านโซเซียลมีเดีย ยืนยันว่าท่านตัดสินใจตัวเอง และจะมีไหมไลน์ของตัวท่านออกมา

“ส่วนผมไม่มีความเสี่ยง ไม่ได้ไปพื้นที่สมุทรสาคร ส่วนการไประยอง ผมป้องกันสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ขณะนี้มั่นใจไม่ได้เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วย” นายสาธิตกล่าว

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เปิดเผยว่า จากการตรวจหาเชื้อในบุคคลใกล้ชิดผู้ว่าสมุทรสาคร ทั้งภรรยา และเลขานุการนำห้องที่มีความใกล้ชิดมาก ยังไม่มีใครติดเชื้อ ส่วนที่มีผู้บริหารอธิบดีที่ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ร่วมงานการรับประทานอาหารทะเล ที่ จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แจงผลตรวจ RT-PCR ของผู้บริหาร สธ. เป็นลบทุกคน

### เผยผู้ว่ามหาชัยใส่แมสก์ตลอด

ต่อเวลา 15.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การณ์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปและปฏิบัติราชการรองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงความคืบหน้าของสถานการณ์โควิด-19

นพ.โอภาสกล่าวว่า กรณีผู้ว่าสมุทรสาครมีผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการ (แล็บ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีอาการไอ เจ็บคอ ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ต้องให้กำลังใจท่าน เพราะการที่ติดเชื้อเกิดจากการลงไปทำงานในพื้นที่ให้กับประชาชน ต้องให้กำลังใจอย่างมาก เพราะ 1.ท่านเป็นผู้สูงอายุ อายุเกิน 55 ปี 2.ท่านมีโรคประจำตัว เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะแทรกซ้อนง่ายกว่าปกติ

“จากการติดตามผู้สัมผัสพบว่า ผู้บริหารที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ว่ามากที่สุดคือรัฐมนตรีว่าการ สธ.ที่จะต้องมีการส่งการอย่างใกล้ชิด แต่จะเห็นว่าท่านผู้ว่าสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ลดความเสี่ยงผู้อื่นได้เป็นอย่างดี อย่างเช่นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็จะเป็นความเสี่ยงต่ำได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่า



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

## ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

ชื่นชม ส่วน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. รวมถึงผู้บริหารของ สธ.คนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการอัย อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมการแพทย์ รวมถึงอธิบดีกรมอนามัย ทุกคนผลเป็นลบ และส่วนรองปลัด สธ. ก็เป็นลบเช่นกัน

“ทุกคนนับว่าเป็นความเสียดำและผลเสียเป็นลบ แต่ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะปลอดภัย ทุกคนต้องสังเกตอาการ ไม่ทำกิจกรรมที่ไปอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก แต่ภารกิจต่างๆ ที่จำเป็นยังสามารถทำได้ จะต้องตรวจซ้ำเป็นครั้งที่ 2 ในช่วงอีก 3-5 วัน และตรวจอีกเป็นระยะจนครบ 14 วัน เป็นมาตรการที่ปลัด สธ. กำชับให้ผู้บริหารทุกคนทำ” นพ.โอภาสกล่าว

### ‘สาริต’ประกาศล้างเมืองระยอง

นายสาธิตกล่าวถึงการระบาดของโรคโควิด-19 ใน จ.ระยอง ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ประมาณ 49 ราย และรอยืนยันผลอีกจำนวนหนึ่ง วันนี้มีตัวเลขยืนยันที่ลดลงเหลือ 7 ราย รวมทั้งสิ้น 92 ราย ทิศทางของผู้ติดเชื้อลดลง ขณะนี้การสอบสวนโรคได้เสาะหาผู้ติดเชื้อและหาผู้มีความเสี่ยงเพื่อนำมาตรวจให้ครบถ้วน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและตนเองขอเวลาประเมินผลอีก 7 วัน ใช้มาตรการที่รุนแรงด้วยการประกาศปิดสถานที่สำคัญ ลดการพบปะกัน ขณะที่เร่งตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง วันที่ 29 ธันวาคม จะลงพื้นที่ จ.ระยอง ตนก็จะนำชุดการตรวจเร็ว (Rapid test) คัดกรองประชากรเบื้องต้น แยกคนที่มีผลภูมิคุ้มกันบวกและลบออกจากกัน

สำคัญที่เราจะหาผู้ติดเชื้อให้ครบถ้วน เราขอล่าเมืองระยอง รอต้อนรับผู้ที่จะมาเที่ยวระยองหลังปีใหม่ เพราะ 7 วันที่เรานับก็จะเป็นช่วงวันที่ 3-มกราคม ดังนั้น ช่วงนี้เราขอล้างจังหวัดระยองให้อำเภอเมืองให้สะอาด ดังนั้น จะต้องขอยกยในข่วงนี้ที่ต้องดำเนินการควบคุมโรค โดยกรมอนามัยจะลงพื้นที่สัปดาห์หน้าเพื่อสร้างความมั่นใจพร้อมกัน ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลง” นายสาธิตกล่าว

นายสาธิตกล่าวว่า ขณะนี้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจกว้าง หอการค้าจังหวัดระยองมีมาตรการขึ้นมาและจะนำร่องใน จ.ระยอง ด้วยหลักการพึ่งพาตนเองในจังหวัด ไม่ต้องหวังที่รัฐบาลในภาวะเงินที่มีจำกัด ควบคู่การชำระล้างอบายมุขใน จ.ระยอง ให้หมดสิ้นไป คนระยองจะร่วมกันใจจัดอบายมุข เพื่อเคลียร์สถานที่แหล่งแพร่ระบาดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นบ่อนหรืออะไรก็ตาม เพื่อล้างเมืองระยองให้สะอาด พร้อมต้อนรับคนมาเที่ยวระยองหลังปีใหม่

### ล้างบ้านล้างเมืองต้องจบใน 7 วัน

นพ.บัญชา คำของ รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า วันนี้โควิด-19 ไม่ได้มีเฉพาะที่ระยอง แต่สิ่งสำคัญของภายใต้การนำของ รพ.สธ.คือ ล้างแล้วต้องรีบลุก ด้วยแนวคิด “ล้างบ้าน ล้างเมือง ชาวระยองมั่นใจปลอดภัย” เป็นโมเดล Rayong Model 7 Big Cleaning Days ดำเนินการใน 7 วัน เริ่มจากสถานประกอบการ เช่น ร้านอาหาร ศาสนสถาน คอนโดมิเนียม/หอพัก ห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ ฟิตเนส โรงเรียน ตลาดนัด และศูนย์เด็กเล็ก อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 29 ธันวาคม จะเริ่มที่ตลาดสด

“ชาวระยอง สถานประกอบการใน 7 วันที่ไม่ได้เปิดทำการ แต่มีความเข้มแข็งในการทำความสะอาด ไม่จำเป็นต้องล้างทั้งหมด แต่หลักการคือจะต้องคลีนให้เขื่อน้อยที่สุด ไม่มีแหล่งแพร่เชื้อในสถานประกอบการ กรมอนามัยมีโปรแกรมเดิมคือแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID-19 สถานประกอบการให้เข้าไปลงทะเบียนและปฏิบัติตามมาตรการ ในส่วนของประชาชน จะต้องป้องกันไม่ให้ติดเชื้อเพิ่มเติมด้วยการสวมหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือให้ถี่ขึ้น” นพ.บัญชากล่าว

### ตลาดกลางกุ้งคุมโควิด-19ได้แล้ว

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปและปฏิบัติราชการรองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงความคืบหน้าของสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่าภาพรวมขณะนี้ไทยเฝ้าระวังภาพรวมทั้งคนเดินทางเข้ามาในไทย และคนไทย โดยวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 144 ราย ติดเชื้อในประเทศ 115 ราย ส่วนติดเชื้อมาจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน กลุ่มแรงงานต่างด้าวมีเพิ่ม 14 ราย โดยรวมผู้ป่วยสะสมมีจำนวน 6,285 ราย รักษาหายแล้ว 4,180 ราย เสียชีวิตคงเดิมอยู่ที่ 60 ราย มีอาการหนัก 5 ราย อยู่ในการดูแลของแพทย์ในโรงพยาบาล (รพ.)

“ในภาพรวม 24 ชั่วโมง มีบางจังหวัดติดเชื้อรายใหม่ จ.สมุทรสาคร ยังพบมากที่สุด ข้อมูลวันนี้

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

## ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

เชิงรุกที่ จ.สมุทรสาคร แต่จะมีการอัปเดตเรื่อยๆ เป็นรายวัน ส่วนตลาดกลางกุ้งควบคุมได้แล้ว จำนวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างคงเดิม พบติดเชื้ออัตรา ร้อยละ 44 และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พบติดเชื้อ ครบ 10 วัน พบว่าผู้ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันโควิด-19 และได้รับอนุญาตออกจากที่ควบคุมโรค 3 ราย ส่วนพื้นที่ทางออกไปอัตราติดเชื้อจะต่ำลงมา เช่น ชุมชนบ้านเอื้ออาทรท่าจีน ไม่ถึงร้อยละ 2 ใดๆ ก็ตาม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ตรวจหาเชื้อชุมชน ตลาดแม่พ่วง ตรวจเชื้อ 197 ราย พบติดเชื้อ 11 ราย แต่สถานที่พักคนชรา ตรวจเชื้อ 30 ราย ไม่พบ เชื้อเลย ในภาพรวมดำเนินการที่ผ่านมา 11,874 ราย พบเชื้อ 1,367 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.5” นพ.โสภณกล่าว

ส่วนสถานการณ์ติดเชื้อกรณีผู้ร่วมงานเลี้ยง แห่งหนึ่งใน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ วันที่ 11-12 ธันวาคม นพ.โสภณกล่าวว่า กรณีผู้ขับซิกบีค จาก จ.สมุทรสาคร ไป จ.กระบี่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อรุ่น ต่อมา เมื่อมีการสอบสวนเพิ่มเติม ทำให้ทราบว่ามี ผู้ติดเชื้อรายใหม่

“อย่างกระบี่พบว่าไปแพร่เชื้อเพิ่มอีก 5 ราย ส่วนผู้ป่วยภูเก็ตติดเชื้อในครัวเรือน 2 ราย ขณะที่ ผู้ป่วยสงขลา ทำให้ติดเชื้อในเพื่อน และล่าสุดมีผู้ ติดเชื้อที่เป็นมารดาที่อยู่ จ.นราธิวาส และมีผู้สัมผัส 23 ราย อยู่ระหว่างกักกันโรค แต่ยังไม่พบเพิ่ม ส่วน ผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานคร อายุ 41 ปี พนักงาน บริษัทมีการแพร่เชื้อในที่ทำงานเพิ่มอีก 6 ราย และอยู่ระหว่างรอผลอีก 1 ราย” นพ.โสภณกล่าว

### แพทย์แถลงอาการผู้ว่าสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 16.00 น. นพ.อนุกุล โทษณันต์ ผอ.รพ.สมุทรสาคร ได้เผยอาการของนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าสมุทรสาคร ที่ติดเชื้อโควิด-19 ว่าอาการเมื่อเวลาประมาณ 12.30 น. คงเป็นปกติ ทุกอย่าง ยิ้มแย้มแจ่มใส หน้าตาสดชื่นขึ้น ความ อ่อนล้าอ่อนเพลียลดลง ด้านอาการข้างเคียงอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างการตรวจอย่างละเอียด ส่วนจะ มีการย้ายไปที่โรงพยาบาลอื่นหรือไม่ขึ้นต้องขึ้น อยู่กับความประสงค์ของผู้ว่าฯ ส่วนอาการของผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ว่าสมุทรสาครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง นั้น ผลตรวจในครั้งแรกไม่พบเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูง แต่ต้องกักตัวไว้เพื่อรอผลตรวจซ้ำภายใน 14 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กลุ่มผู้สื่อข่าว ของจังหวัดสมุทรสาครที่ทำงานภาคสนามเกาะติด ชาวโควิดมาโดยตลอด ได้รับความอนุเคราะห์จาก นพ.อนุกุลให้เข้าตรวจด้วย

### ติดเชื้อแล้ว43จังหวัด-กทม.มากที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15-27 ธันวาคม รวม 43 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร 94 ราย ระยอง 92 ราย สมุทรปราการ 29 ราย นนทบุรี 10 ราย เพชรบุรี 15 ราย สมุทรสงคราม 8 ราย สระบุรี 8 ราย กระบี่ 6 ราย ฉะเชิงเทรา 11 ราย นครปฐม 36 ราย ราชบุรี 8 ราย ปทุมธานี 10 ราย ชัยภูมิ 7 ราย สุพรรณบุรี 1 ราย ตาก 7 ราย ชัยนาท 6 ราย นครราชสีมา 6 ราย พิจิตร 4 ราย พระนครศรีอยุธยา 3 ราย ขอนแก่น 3 ราย ภูเก็ต 3 ราย สงขลา 2 ราย ชลบุรี 8 ราย ปราจีนบุรี 2 ราย กำแพงเพชร 2 ราย นครสวรรค์ 2 ราย อ่างทอง 1 ราย อุตรดิตถ์ 2 ราย เพชรบูรณ์ 1 ราย เลย 1 ราย อุตรธานี 1 ราย นครศรีธรรมราช 1 ราย สุราษฎร์ธานี 1 ราย ตรัง 1 ราย สตูล 2 ราย สุรินทร์ 1 ราย นราธิวาส 1 ราย นครนายก 2 ราย เชียงใหม่ 1 ราย ลำปาง 1 ราย พะเยา 1 ราย

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

## กทม.มีมติปิด4สถานที่เสี่ยงโควิด

ที่ศาลาว่าการ กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ที่มี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่า กทม. ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.กทม. เป็นประธาน ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มอีก 19 ราย รวมพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดในดลภาคกลางถึง จ.สมุทรสาคร จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 94 ราย ในจำนวนนี้ เป็นคนกรุงเทพฯ 12 ราย ส่วนที่เหลือเข้ามาศึกษาตัวในพื้นที่กรุงเทพฯ

โฆษก กทม.กล่าวว่า สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 19 ราย มี 10 ราย ที่เกี่ยวข้องกับ จ.สมุทรสาคร และอยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีก 9 ราย

ร.ต.อ.พงศกร ยังแถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ที่มี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่า กทม. เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมติให้ปิด 4 สถานที่เพื่อป้องกันการเป็นสถานที่ Super Spreading ได้แก่ 1.สนามม้า 2.สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ 3.สนามชนโค สนามกอล์ฟ สนามแข่งชนอื่นในลักษณะเดียวกัน และ 4.สถานบริการทุกประเภทที่มีกิจกรรมเข้าช่วยตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 3 และ 4 อาทิ สถานที่ที่ให้กิจกรรมเต้นรำ รำวง ร้องเงิง สถานที่ที่ให้คนปรนนิบัติลูกค้า อาบอบนวด การจัดแสดงดนตรี การเดินการจัดแสงเสียง การจัดอุปกรณ์ให้ลูกค้าร่วมลูกเพลง หรือร้านอาหารที่ขายสุราปิดหลังเที่ยงคืน เป็นต้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 - วันที่ 4 มกราคม 2564 หลังจากนั้นจะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง หากจำนวนผู้ป่วยลดลงอาจจะให้เปิดบริการวันที่ 5 มกราคม 2564 แต่ถ้านสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจะยังคงต้องปิดต่อเนื่อง

## ระยองติดเชื้อเพิ่มอีก 7 ราย

นายชานูระ เอี่ยมแสง ผู้ว่าระยอง แถลงข่าวจ.ระยอง มียอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 7 ราย เป็นชาย 4 ราย หญิง 3 ราย รวมเป็น 92 ราย ทั้ง 7 ราย มีความเชื่อมโยงจากผู้ป่วยรายเก่าทั้งหมด ส่วนที่มีการเสนอจะให้ปิดสถานที่อื่นๆ เพิ่มอีกนั้น ข้อมูลยังไม่ถึง การจะเปิดต้องอยู่ที่ข้อมูลว่าพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงสูง จะประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป ระยองตอนนี้ถือว่าทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทั้งหมด ส่วนกรณีเรื่องบ่อนการพนันที่เป็นต้นตอการแพร่ระบาดของโควิด จะมีการตั้งกรรมการสอบสวนแน่นอน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานผู้ติดเชื้อ พบผู้ป่วยรายใหม่ 42 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,590 ราย

ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่านครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า พบผู้ติดเชื้อระลอกใหม่เพิ่ม 1 ราย รวม 7 ราย รักษาตัวอยู่ที่ รพ.มหาสาร นครราชสีมา ภาพรวมทุกรายอาการไม่รุนแรงแต่อย่างใด

สำนักงานสาธารณสุขนครปฐมรายงานพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ เป็นคนไทย 16 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 53 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ขณะนี้ใหม่เฝ้าอยู่ระหว่างการสอบสวน

(อ่านต่อหน้า 7)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 7)

## ปิดเตียงคืน

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จ.นนทบุรี รายงานพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 9 คน โดยผู้ป่วย 7 ใน 9 คน เป็นแรงงานต่างชาติ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 132 (รอบใหม่ รายที่ 16) มีประวัติไปตลาดแพ่งสมุทรสาคร

นายภุชธรณ์ เตียนไชย ผู้ว่าฯนนทบุรี กล่าวว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 22 คน จากเดิม 2 คน เป็นพ่อค้าขายอาหารทะเลในพื้นที่ อ.เมืองชลบุรี และ อ.บางละมุง ขณะนี้ จ.ชลบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 24 คน

## ผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตขณะส่งรพ.

นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เปิดเผยมรณกรรมชีวิต จากการสอบถาม นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาติ ผู้อำนวยการ รพ.ระยอง เคลสนี้เป็นผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ชาย อายุ 45 ปี เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน ขณะเข้ารับการรักษาที่ รพ.ระยอง

ตามที่นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.โพสต์ลงเฟซบุ๊ก คือติดเชื้อโควิดด้วยประกอบกับมีโรคประจำตัวเบาหวาน และเกิดอาการแทรกซ้อน อยู่ระหว่างที่หมอกำลังวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับโรคที่ทำให้ปอดเสียหาย แต่ถ้าหมอวินิจฉัยโดยปกติว่าเป็นอะไรก็ไม่ต้องผ่าพิสูจน์

ทั้งนี้ นายสาธิตได้โพสต์บนเฟซบุ๊กว่ามีเคสเสียชีวิต 1 ราย ที่ รพ.ระยอง เป็นชาย อายุ 45 ปี มีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจขาดเลือดอยู่เดิม พบ

ประวัติมีความเสี่ยง เป็นคนโบกรถที่บ่อน จากผลตรวจวันที่ 27 ธ.ค.63 พบว่าชายรายนี้มีผลตรวจติดเชื้อโควิด-19 และในเช้าวันนี้ (28 ธ.ค.63) ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย จึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยรถซาเล้งของเพื่อน แต่มีอาการหยุดหายใจระหว่างทาง เมื่อถึงโรงพยาบาล แพทย์จึงทำ CPR เป็นเวลา 30 นาที แต่ไม่สามารถกู้ชีพได้ หมอเหตุผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจขาดเลือด CVA และเบาหวาน (ไม่ได้ทานยาเบาหวาน) มารับรักษาครั้งสุดท้ายที่ รพ.ระยอง เมื่อเดือน มี.ค.63 แพทย์ที่ให้การช่วยเหลือสวมใส่ PPE ทุกคน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต

## ผบ.ตร.แจ้งผู้การระยองเข้ากฏ

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.สุวัจน์ แจ่งยอดสุข ผบ.ตร. เปิดเผยมรณกรรมบ่อนใน จ.ระยอง แพร่เชื้อโควิด-19 ว่า สั่งการให้ พล.ต.อ.วิบูลย์ ปรมาสารทองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) สืบสวนข้อเท็จจริง วันนีเห็นคำสั่งให้ พล.ต.ต.ปัทมาเดช เกตุพันธ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง (ผบ.ภ.จ.ระยอง) มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปจ.ตร.) ให้ขาดจากตำแหน่งเดิม และให้ พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ รอง ผบ.ภ.จ.2 รักษาการแทนตำแหน่ง ผบ.ภ.จ.ระยอง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับตำรวจโรงพักพื้นที่ สภ.เมืองระยอง คงให้ทางภูธรภาค 2 เป็นผู้พิจารณาปรับย้าย และคงย้ายเพียง 4 เลือ โรงพักเท่านั้น เพราะทราบว่ามีผู้ที่เพิ่งมาดำรงตำแหน่ง คือ ผก.โรงพัก และ ผก.สืบจังหวัด ต้องให้ความเป็นธรรม

พล.ต.อ.สุวัจน์กล่าวอีกว่า ผก.ทุกพื้นที่ต้องเข้มงวด ปล่อยให้ละเลยไม่ได้ ใครทำผิดต้องถูกลงโทษ เพราะมีผลกระทบต่อคนทั้งประเทศ ในส่วนตำรวจด้วยกันต้องดูแลให้อยู่ในระยะเบียดวินัย หากทำผิดก็ต้องถูกลงโทษไม่เอาไว้ ไม่ว่าจะ เป็นใคร ทางนายกรัฐมนตรีก็ร้อนใจ เท่าที่ฝ่ายสืบสวนรายงานมา บอกว่าบ่อนเปิดมาได้ประมาณ 1 เดือน เปิดปิดเป็นช่วงๆ จะอย่างแบบนี้ไม่ได้

มาเมเดทเดยวดย สวทท ผบ.ภ.จ.ระยอง ออกมาบอกว่า เป็นโกดังเก็บของที่เป็นความเห็นส่วนตัว แต่ชุดสืบสวนมีข้อมูลอยู่แล้ว จะให้ความเป็นธรรมเรื่องสอบสวนทางวินัย แต่ท่านต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ต้องขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

## ย้าย4เสือโรงพักเมืองระยอง

วันเดียวกัน พล.ต.ท.วิระ จิระวีระ ผบ.ภ.จ.2 ได้มีคำสั่งของตำรวจภูธรภาค 2 ที่ 421/2563 ลงวันที่ 28 ธ.ค.63 สั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และให้อยู่ในการควบคุมกำกับดูแล และการมอบหมายงานของผู้บังคับการอำนาจการตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 4 นายดังนี้ 1.พ.ต.ท.เกียรติพงษ์ กรมขุนทด รองผก.ป.สภ.เมืองระยอง 2.พ.ต.ท.โกศล เกิดมณี รองผก.สส.สภ.เมืองระยอง 3.พ.ต.ท.คำพันธ์ ชวัญทอง สว.สส.สภ.เมืองระยอง 4.พ.ต.ต.ธนา วิเศษชัย สว.ป.สภ.เมืองระยอง ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

## ถรม.ลาวนำเข้าอาหารทะเล

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีมาตรการห้ามนำเข้าอาหารทะเลสดและแช่แข็งจากประเทศไทยของลาว ว่าเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาว ได้ออกประกาศห้ามนำเข้าอาหารทะเลจากไทย เป็นการชั่วคราว เนื่องจากพบว่ามีการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ตลาดอาหารทะเล จ.สมุทรสาคร และเกรงว่าอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในอาหารทะเล โดย น.ส.อุรวดี ศรีภิรมย์ อุปทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ได้เข้าพบกระทรวงการต่างประเทศลาวเพื่อชี้แจงมาตรการของไทย ทั้งนี้ ทางการค้าลาวแสดงท่าทีมั่นใจในมาตรการควบคุมโรคของประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม คณะเฉพาะกิจ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาว ได้ออกประกาศฉบับใหม่เพื่อบังคับใช้แทนฉบับเดิม ยุติการนำเข้าอาหารทะเลสดและแช่แข็งที่มาจากทุกประเทศที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ชั่วคราว โดยไม่ระบุเฉพาะเจาะจงประเทศไทย การห้ามนำเข้าชั่วคราวดังกล่าวจะสามารถยกเลิกได้ หากลาวและประเทศผู้ส่งออกเห็นชอบในมาตรการรับประกันความปลอดภัยของสินค้าอาหารทะเลจากเชื้อโควิด-19 ร่วมกัน

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าว ว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม อุปทูตและที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ได้เข้าพบนายสมจิต อินทรมัด รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาว เพื่อแจ้งความมุ่งมั่นและความพยายามของไทยมีมาตรการเข้มขันในการคุ้มครองอาหารทะเล และการส่งออกอาหารทะเลต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (Health Certification) จากกรมประมง ด้านรองรัฐมนตรีสมจิตมีท่าทีสนับสนุนการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

ปีใหม่เข้ม '7วันอันตราย'  
ด้านพรีบคุม 'เมา-โควิด'  
'ประวิตร' เปิดศูนย์เข้มเดินทางปีใหม่ 7 วันเริ่ม  
29 ธ.ค. ขอ ปชช.อย่าขับรถเร็ว (อ่านต่อหน้า 9)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

## ปีใหม่

### บึกบึนเปิดศูนย์ปลอดภัยปีใหม่

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 28 ธันวาคม ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน (ศปถ.) กระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563-4 มกราคม 2564 โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมนายนิพนธ์ บุญญามณี และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

### ขอชช.อย่าขับเร็ว-ดตี้ม

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงทุกปี ที่สำคัญคือประชาชนต้องรักษากฎหมายดูแลกฎจราจรให้ดี อย่าขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด อย่าดื่มแอลกอฮอล์ เวลาขับขี่โดยช่วงเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยที่สุดอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. เป็นกลุ่มคนวัยทำงานและเยาวชน ดังนั้น ขอฝากทุกคนช่วยกันรักษากฎหมาย ทั้งนี้ ช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอความร่วมมือประชาชนอย่าอยู่ใกล้ชิดกันมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่จะดูแลประชาชนอย่างเต็มความสามารถ หากเป็นไปได้อย่าออกจากบ้านในช่วงนี้ เพราะไม่รู้ใครติดเชื้อบ้างขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวเอง เป็นเรื่องสำคัญที่สุด นอกจากนี้ ขอความร่วมมือพยายามอย่าจัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่ หากเป็นไปได้ให้อยู่กันเพียงกลุ่มเล็กๆ ขณะที่ทางรัฐจะพยายามเต็มที่ขณะนี้ได้ปิดสมุทราสาร ไปแล้ว ต้องใช้เวลา 14 วัน จึงจะทราบผลว่าใครติดเชื้อบ้าง

เมื่อถามว่า ความกังวลในช่วงปีใหม่ที่ประชาชนจะเดินทางออกต่างจังหวัดและอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อขึ้นได้ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็กังวลอยู่เหมือนกัน ขอให้ทุกคนดูแลเรื่องระยะห่างของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องการขึ้นรถโดยสาร การดูแลตัวเองสำคัญที่สุดต้องใส่แมสก์ ล้างมือ อย่าให้ชิดกันมาก

เมื่อถามถึงความคืบหน้าการตรวจสอบ

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการ ขอเวลา 3 วัน ไม่ต้องห่วง ทำทุกอย่างอยู่แล้วเพื่อเอาผิดผู้ที่ไม่รักษากฎหมาย ในส่วนพื้นที่อื่นๆ ก็ต้องดูแลควบคุมให้ถูกกฎหมาย

### จัดกำลังตร.คุมจราจรมิตราภาพ

ส่วนบรรยากาศเดินทางในจังหวัดต่างๆ นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 07.00 น. ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ แยกตลาดแค ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง มีขบวนจากจังหวัดนครราชสีมา มุ่งหน้าสู่จังหวัดในภาคอีสาน พบปริมาณรถยังไม่มากนัก เคลื่อนตัวได้ดี ทำความเร็วได้ประมาณ 60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่มีชะลอตัวบ้างช่วงทางแยกสัญญาณไฟจราจร เช่น ที่บริเวณแยกตลาดแค ที่จะมีแยกเลี้ยวไปอำเภอพิมาย ซึ่งจุดนี้เป็นแยกใหญ่ รถที่สัญจรผ่านจะชะลอความเร็วตัวและเพิ่มความระมัดระวัง

โดยตำรวจ สก.โนนสูง จัดกำลังคอยอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งถนนมิตรภาพในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยังมีรถหนาแน่นอีกหลายจุด เช่น บริเวณสามแยกดอนหาย อ.โนนสูง สี่แยกอสีดา และ บริเวณสามแยกบ้านวัด อ.คง เป็นต้น ซึ่งคาดว่าในช่วงเย็นวันนี้จะมีรถหนาแน่นต่อเนื่องตลอดทั้งคืน เนื่องจากประชาชนบางส่วนหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด เลือกเดินทางกลับภูมิลำเนา ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม

ขณะที่การจราจร ถนนมิตรภาพ ช่วงด่านซังน้ำหนัก กม.93 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีขบวนจากจังหวัดนครราชสีมา พบว่าการจราจรคล่องตัว มีปริมาณรถปานกลาง ซึ่งมีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก และรถโดยสาร สัญจรไปยังจังหวัดในภาคอีสาน จากการตรวจสอบสภาพการจราจรตั้งแต่รอยต่อระหว่างจังหวัด ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก

จ.สระบุรี เข้าสู่เขต ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง พบว่าการจราจรคล่องตัวยาวต่อเนื่อง ทั้งในเขตอำเภอปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ชามทะเลสอ และอำเภอเมืองนครราชสีมา จะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยในจุดที่เป็นทางร่วมทางแยกที่สัญญาณไฟจราจร คาดว่าประชาชนจะทยอยเดินทางกลับจังหวัดในภาคอีสานช่วงบ่าย ทำให้มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้น

### ขนส่งโคราชสแกนเข้มขึ้นรถ

นายชาติชาย มัชฌิมาลัย ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สั่งการให้เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสแกนพื้นที่บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา หลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบที่ 2 กว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ขนส่งลงพื้นที่ตรวจเข้มผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ โดยจัดเจ้าหน้าที่เดินตรวจรอบๆ ภายในสถานีขนส่ง และติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จัดวางเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคไว้บริการ และผู้ที่เข้ามาในบริเวณสถานีขนส่งจะต้องสวมแมสก์หน้ากากอนามัยทุกคน

ขณะที่บริเวณชานชาลา ก่อนขึ้นรถ ผู้โดยสารและพนักงานจะต้องสแกนตรวจวัดอุณหภูมิก่อนทุกครั้ง พร้อมกับลงชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทร เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบด้วย ซึ่งภาพรวมวันนี้ยังมีประชาชนมาใช้บริการรถโดยสารไม่มากนัก คาดใกล้ช่วงหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จะมีประชาชนมาใช้บริการอย่างหนาแน่น

### ตั้ง332จุดบริการ-232ด่านมั่นคง

ที่ จ.นครราชสีมา พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดอีสานตอนล่าง ปฏิบัติการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 ร่วมกับผู้แทนสำนักงานทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา (ทล. 10 นครราชสีมา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา สำนักงานขนส่งจังหวัด นครราชสีมา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมาและหน่วยกู้ภัยในพื้นที่รับฟังการชี้แจงทราบมาตรการปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกการจราจรในแต่ละเส้นทางและการเปิดช่องทางพิเศษรวมทั้งประมุขวิดีไอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกการจราจร แก่พี่น้องประชาชน

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์เปิดเผยว่า จัดเตรียมกำลังตำรวจ 11 108 นาย เน้นตรวจเข้มพื้นที่



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

งานที่เกี่ยวข้องของ เขาระยะตามจุดทางรวมทางแยกต่างๆ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ได้จัดรถอุปกรณ์กู้ภัย และช่วยเหลือจุด ณ แยกคอนหาวย ในเขต สก.โนนสูง จ.นครราชสีมา และเตรียมพร้อมรถกู้ภัยขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ จุดเตรียมพร้อมที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา จุดบริการประชาชน ในพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 332 จุด จุดตรวจความมั่นคง 232 จุด เพื่อใช้ตรวจพฤติกรรมผู้ขับขี่ขณะมีนเมาสุรา

**ผาเมืองตั้ง 33 จุดบริการปีใหม่**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทหารกองกำลังผาเมืองบูรณาการกับส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและภาคประชาชน ตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563-6 มกราคม 2564 จำนวน 33 จุด ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ 9 จุด จ.เชียงใหม่ 15 จุด จ.พะเยา 2 จุด จ.น่าน 7 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ให้เดินทางอย่างปลอดภัย รวมถึงการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้ จัดตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19, ดำเนินการการตรวจสุขภาพของคนขับและผู้โดยสาร การตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ตลอดจนการบริการเครื่องดื่ม (น้ำ กาแฟ), บริการการสอบถามเส้นทาง รวมทั้งการตั้งจุดรับแจ้งเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาระหว่างเดินทาง

**ขนส่งบึงกาฬรับมือเดินทาง**

ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เตรียมรับมือกับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจังหวัดบึงกาฬ นายไตรสิทธิ์ ันยาพรสมบัติ ขนส่ง

จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ จะมีเจ้าหน้าที่ประจำ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่บนรถโดยสารสาธารณะ ล้างมือ เว้นระยะห่าง และลงทะเบียน ตรวจคัดกรอง-ซักประวัติ ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาด้วยรถโดยสารสาธารณะ ทั้งขาไปและขากลับ และหากเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ แต่ไม่ได้ลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจะมีเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านทุกพื้นที่ของจังหวัด ทำหน้าที่ตรวจสอบผู้ที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน และคัดกรองซักประวัติ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงว่าจะต้องกักตัวหรือไม่เป็นรายการไป หากมีความเสี่ยงสูง ก็จะต้องกักตัว 14 วัน แต่หากมีความเสี่ยงต่ำ ก็เพียงเฝ้าระวังตัวเอง 14 วันเท่านั้น นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมรถโดยสาร มีการตรวจเช็คสภาพตามระยะ วัดแอลกอฮอล์คนขับรถ รวมทั้งเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจังหวัดบึงกาฬ ในช่วงเทศกาลใหม่นี้

**แนะสวมหน้ากากที่บ้าน**

ที่ จ.สงขลา สำนักงานพระพุทธศาสนา ได้มีมติยกเลิกงานสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และงดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ตามมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐ ช่วงเทศกาลวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พระครูวิริยธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา กล่าวว่า ได้ชี้แนะพุทธศาสนิกชนในการ



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

ทบทวน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่าน ช่วงภาวะโควิดรอบสองเข้ามา ไม่มีกิจกรรมในเรื่องของการปิดตลาด ปีใหม่ กิจกรรมสวนมนต์ข้ามปีประจำปี

“ไม่ต้องมีวัดชั้นชนิดไหน เท่ากับเราพักผ่อนอยู่กับบ้าน เรวยู่กับที่ สวนมนต์ข้ามปีอยู่กับครอบครัว นั่นคือวัดชั้นที่ดีที่สุด แนวโน้มรอบนี้ งานหนัก แต่จะหนักหรือไม่หนัก ก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ตัวเราว่าจะให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาล ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการมากน้อยแค่ไหน นี่คือนิ่งที่ทำให้เรานั้น สามารถที่จะรอดพ้นวิกฤตดังกล่าวนี้ได้” พระครูวิจิตรธรรมโชติกส์กล่าว

## รถไฟหาดใหญ่ตรวจเข้มโควิด

บรรยากาศที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างรัดกุม โดยเฉพาะช่วงการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งขณะนี้ประชาชนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง มีการเช็คอินลงทะเบียนข้อมูลใหม่ไลน์ ก่อนขึ้นตัวเดินทาง และเช็คอินขณะเดินทางมาถึงและออกจากสถานี และสวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์

## สวนนงนุชอัญเชิญ‘รงมนตรา’

ที่ จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วยผู้บริหารสวนนงนุชพัทยา ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญ “รงมนตรา” จากประเทศภูฏาน 9 ผืน สัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความโชคดี และปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ ชื่นส่วยอดเสถียร ศาลาเวทาศวนนงนุชพัทยา เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนิมนต์พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ้อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต มาประกอบพิธีเจิมรงมนตรา สวดชัยมงคลคาถา เพื่อแสดงถึงความสำเร็จ ชัยชนะ ความเป็นสิริมงคล ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ต้อนรับปีใหม่ 2564

## หนองคายเที่ยวภูคิกคัก

ที่ จ.หนองคาย บรรยากาศการท่องเที่ยวตามภูสูงโดยเฉพาะที่ภูหนอง และภูห้วยอีลัน ในเขต ต.บ้านม่วง อ.สังขม จ.หนองคาย วันนี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปท่องเที่ยวบนภูสูง ทั้งที่ภูห้วยอีลัน ภูหนอง และภูผาคัก ท่ามกลางอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุดบนภูสูงอยู่ที่ 18 องศาเซลเซียส

## แม่น้ำสะแกกรังวิกฤต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุการณ์แม่น้ำสะแกกรังตลอดสายแห้งขอดอย่างหนักมาหลายสัปดาห์ ส่งผลให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเรือนแพและกลุ่มผู้เลี้ยงปลาดูแลระงัง ต่างได้รับความเดือดร้อน ทั้งจากที่ลูกบวบเรือนแพแห้งเสียหายและปลาดูแลระงังที่ไม่สามารถเลี้ยงต่อได้ตามปกติ

โดยเฉพาะบริเวณจุดตรงข้ามกับวัดพิชัยปฐมาราม ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นจุดที่น้ำแห้งมากที่สุด จนมองเห็นเนินดินตรงกลางที่เคยเป็นลำน้ำ และเดินข้ามฝั่งไปมาได้ ส่วนหน้าศาลากลางจังหวัด และบริเวณลานสะแกกรังตรงข้ามกับวัดอุโปสถาราม หรือวัดโบสถ์นั้น ก็พบว่าน้ำเริ่มลดแห้งลงเรื่อยๆ จนเหลือเพียงสองกลางแม่น้ำแล้วเช่นกัน

นายจร จิตรัตน์ อายุ 65 ปี แพเลขที่ 97 ชุมชน 7 (จุดตรงข้ามวัดพิชัยปฐมาราม) กล่าว ว่า ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แม่น้ำสะแกกรัง ลดแห้งขอดถึงขั้นเดินข้ามฝั่งได้ขนาดนี้ ตอนนีเือนแพแต่ละหลังก็พากันค้างแห้งจนลูกบวบลอยขึ้นมา ค้างเสียหายเกือบหมด ซึ่งก่อนหน้านี้อีกมีส่วนราชการเข้ามาช่วยซ่อมแซมเรือนแพไปแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

## รอยพระพุทธรูปโผล่น้ำโขง

ที่ นครพนม ในช่วงนี้ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำโขงมีปริมาณต่ำสุดในรอบหลายปี ล่าสุดอยู่ที่ระดับประมาณ 1.90 เมตร ถือว่ามีระดับลดลงอย่างรวดเร็ว ในรอบหลาย 10 ปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันหลังน้ำโขงแห้ง ได้ส่งผลต่อการท่องเที่ยวตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญพบว่าพื้นที่บริเวณหน้าวัดบ้านเวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ระดับน้ำโขงลดลง จนทำให้มองเห็นโขดหิน โผล่ขึ้นเหนือน้ำชัดเจนหลายจุด รวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใต้น้ำโขงคือ รอยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์กลางน้ำโขง อายุราว 2,000 ปี ที่จารึกบนโขดหินกลางน้ำโขง ซึ่งปีนี้ น้ำโขงแห้งเร็ว ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้กราบไหว้ขอพร ตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ต้อนรับปีใหม่

# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

## ผวาโควิดบ่อนระยอง ช็อกคร่าชีวิตตายแล้ว

ผวจ.สมุทรสาครติดเชื้อ-อนุทินกักตัว  
สั่งตั้งผนก-กทม.ปิด4สถานที่เสี่ยง

“โควิดระยอง” ทวีความรุนแรง คร่าชีวิตดับแล้ว 1 เป็นชายวัย 45 ปี คนโบราณที่บ่อน  
“สาธิต ปิตุเตชะ” รมช.สาธารณสุข ซึ่งมีโรคประจำตัวแทรกซ้อน ช็อก ผวจ.สมุทรสาคร ติด  
เชื้อ “โควิด” เร่งตรวจสอบคนใกล้ชิด-กลุ่มเสี่ยงสูง “อนุทิน” เข้าตรวจด่วน พร้อมผู้บริหาร  
สธ. ผลเป็นลบแต่ต้องกักตัว 14 วัน รอดตรวจซ้ำอีก 3-5 วัน เหตุลงพื้นที่ ◆อ่านต่อหน้า 2

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

## โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

จุดควบคุมสูงสุด เผย “ตลาดกลางกุ้ง” ในมหาชัยคุมโรคได้แล้ว กทม. ยกระดับ ปิด 4 สถานที่เสี่ยง “สนามม้า-สนามชนไก่-สนามกอล์ฟ-สถานบริการ” หลังคนกรุงติดโรคพุ่งไม่หยุด ผบ.ตร. เต็งผู้กรฯ ระยอง เข้ากรู เช่น พิษบ่อน ต้นตอแพร่ไวรัสระยะ ย้าย 4 เลือ โรงพักเมืองระยองด้วย “บิกตู” สั่งล่าตัวเจ้าของ บ่อนมาดำเนินคดี “อัจฉริยะ” หอบหลักฐาน ร้อง ปปป. เอาผิด ลอดแรก เปิดโปง ผู้กรฯ เมืองกาญจน์-ลูกน้อง รวม 10 นาย เอี่ยวงาน แรงงานเถื่อน เก็บสายส่ง 2 ปีการเมืองตั้ง จ้อ แลลลอดสองหลังปีใหม่ ขณะที่ สบค.ชุดเล็ก เข้มมาตรการแบ่ง 4 โซนเสี่ยงผวาการคัดกบิ ใหม่ เสี่ยงป่วยหลักหมื่นต่อวัน

### ◆ ผวจ.สมุทรสาครติดโควิด

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อแพร่กระจายในหลายพื้นที่ ซึ่งศูนย์กลางของการแพร่ระบาดมาจาก จ.สมุทรสาคร โดยเฉพาะตลาดกลางกุ้ง ล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่า นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร ติดเชื้อโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบบุคคลใกล้ชิด และกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

### ◆ “อนุทิน” ต้องกักตัวด่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์จิตต์ บลัด สธ. และผู้บริหารทุกกรมลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร พร้อม ผวจ.สมุทรสาคร เพื่อติดตามความคืบหน้าการควบคุมโรคโควิด-19 นั้น ล่าสุด นายอนุทิน ได้กักตัวเองแล้วพร้อมกับยกเลิกการมาเป็นประธานการแถลงข่าวคาถาปีใหม่ ปลอดโรปลดอภัย “จับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ที่มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 28 ธ.ค. เวลา 11.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ.เป็นประธานแทน ขณะที่ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์จิตต์ บลัด สธ.ก็ยกเลิกงานทั้งหมดเช่นกัน ทั้งนี้วันที่ 27 ธ.ค. นายอนุทิน มีทำข่าวผัดกุ้ง และด้อมยำกุ้งให้ทุกคนรับประทานเพื่อยืนยันว่าอาหารทะเลปรุงสุกกินได้ปลอดภัย โควิด-19 ซึ่งมี ผวจ.สมุทรสาครอยู่ด้วย

### ◆ ผลตรวจ “อนุทิน” เป็นลบ

คนใกล้ชิด นายอนุทิน เปิดเผยว่า ทราบข่าว ผวจ.สมุทรสาครติดเชื้อโควิด-19 แล้ว และยืนยันผลการตรวจดังกล่าวว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งนายอนุทินเองก็ได้รับการตรวจ ทั้ง

SWAB (สวอป) แล้ว และผลออกมาเมื่อช่วงเช้านี้ (28 ธ.ค.) พบว่าเป็นลบ แต่อย่างไรก็ตามนายอนุทิน จะกักตัวเป็นเวลา 14 วันตามมาตรการของด้านสาธารณสุขตั้งนั้นในวันอังคารที่ 29 ธ.ค.นี้ นายอนุทินจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด ส่วนทีมเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ร่วมคณะเดินทางไปที่ จ.สมุทรสาครเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมา ก็ได้ผ่านการตรวจสวอปแล้วเช่นกัน โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สบค.จะเป็นผู้แถลงรายละเอียด

### ◆ เร่งสอบสวนโรคลงมือเสี่ยง

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สบค. กล่าวกรณีกระแสข่าวนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร ติดเชื้อโควิด-19 ว่า กรณีการรายงานข่าวที่เกิดขึ้น ว่ามีผลการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันพบเชื้อโควิด-19 กับข้าราชการที่ว่ากรมการสาธารณสุข โดยข้าราชการรายดังกล่าวมีประวัติทำงานในพื้นที่อยู่แล้ว และทำงานหนักซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงมาก นอกจากนั้นก็จะมีบุคคลเข้าไปร่วมการทำงานโดยเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. คณะผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมประชุมกับข้าราชการรายดังกล่าว ที่รพ.สมุทรสาคร แม้จะมีการสวมหน้ากากอนามัย แต่ไม่จำเป็น ระดับผู้บริหารหรือระดับใดกระบวนการสอบสวนโรคได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยสาธารณสุขจังหวัดและพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งผู้ต้องสอบสวนโรক্তিเป็นผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขด้วย โดยจะมีแบ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคือโอเจมารถกัน หรือมีพูดคุยกัน รวมทั้งนั่งอยู่ในห้องประชุมระยะห่างจากข้าราชการรายดังกล่าวไม่เกิน 5 เมตร นานกว่า 15 นาที ขอให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกพื้นที่ ส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำขอให้สังเกตตัวเอง 14 วัน เว้นระยะห่าง และเวิร์กฟรอมโฮม โดย จ.สมุทรสาคร และผู้ตรวจราชการในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข จะชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

### ◆ พบป่วยโควิดอีก 144 ราย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 144 ราย มีผู้ป่วยรักษาหายแล้วอีก 19 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่ 60 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 144 ราย แบ่งเป็น 1.ผู้ติดเชื้อในประเทศ 115 ราย 2.ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่เข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 15 ราย 3.จากการคัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าวพบ 14 ราย สัหรับกรณีผู้ติดเชื้อรายใหม่

ที่มาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักกันโรค 15 ราย แบ่งเป็น 1.มาจากประเทศสวีเดน 1 ราย 2.จากเนเธอร์แลนด์ 1 ราย 3.จากเนปาล 1 ราย 4.จากสหรัฐอเมริกา 2 ราย 5.จากอินเดีย 1 ราย 6.จากเยอรมนี 1 ราย 7.จากญี่ปุ่น 3 ราย 8.จากสหราชอาณาจักร 3 ราย 9.จากเดนมาร์ก 1 ราย และ 10.จากตุรกี 1 ราย

### ◆ ติดเชื้อในประเทศพุ่ง 115

กรณีของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ แบ่งเป็น 1.ผู้ที่ประวัติเกี่ยวข้องกับ จ.สมุทรสาคร 79 ราย ได้แก่ กรุงเทพฯ 10 ราย สุโขทัย 1 ราย ปทุมธานี 1 ราย นนทบุรี 2 ราย นครนายก 2 ราย นครปฐม 17 ราย สมุทรสาคร 40 ราย สมุทรปราการ 5 ราย ลพบุรี 1 ราย 2.ผู้ที่ประวัติเกี่ยวข้องกับ จ.ระยอง มี 23 ราย ได้แก่ ระยอง 21 ราย ชลบุรี 1 ราย เชียงใหม่ 1 ราย 3.จากการไปสถานที่ชุมชนหรืออาชีพเสี่ยง มี 2 ราย ซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ 4.ผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ได้แก่ กรุงเทพฯ 7 ราย ชลบุรี 5 ราย นครปฐม 1 ราย นนทบุรี 1 ราย ระยอง 35 ราย ทั้งนี้จำนวนจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อในประเทศสะสมตั้งแต่วันที่ 15-27 ธ.ค. รวม 43 จังหวัด ซึ่งจังหวัดที่มียอดรวมผู้ติดเชื้อในประเทศมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ 75 ราย ตามด้วยสมุทรสาคร 52 ราย ระยอง 38 ราย สมุทรปราการ 24 ราย นครปฐม 20 ราย เพชรบุรี 17 ราย สมุทรสงคราม และปทุมธานี จังหวัดละ 9 ราย

### ◆ หวั่นป่วยพุ่งหลักหมื่นต่อวัน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า การประชุม สบค.(ชุดเล็ก) วันนี้มีผู้คุยหลายประเด็น รวมทั้งพูดถึงพื้นที่ สมุทรสาคร โดย พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ เลขาฯ สมช. ในฐานะประธานที่ประชุม ให้ความสำคัญกับ สบค.มท. เพื่อให้ส่งสัญญาณไปยังจังหวัดต่าง ๆ ตามที่แบ่งพื้นที่ไว้เป็น 4 ระดับ ให้ความสำคัญสถานการณ์สูงสุดตามมาตรการที่วางไว้ทุกข้อ เพราะสาธารณสุขให้ข้อมูลว่ามีความเป็นห่วงช่วงปีใหม่นี้ถ้าเราไม่ทำตามมาตรการที่วางไว้ตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันอาจพุ่งเป็นหลักพันหลักหมื่นในกลางเดือน ม.ค. 64 แต่ถ้าให้ความร่วมมือกับมาตรการต่าง ๆ ตัวเลขจะอยู่ที่หลักร้อยและยังจำกัดการเคลื่อนย้าย ลดการพบปะ กราฟผู้ติดเชื้อจะเป็นแบบช่วงที่ผ่านมากคือกราฟเลียบไปกับพื้น ส่วนกรณีมีแซร์ภาพผู้ป่วย แล้วไม่มีบุคคลใดกล้าเข้าไปให้ความช่วยเหลือนั้นขณะนี้มีจัดตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษโควิด โดยเอาคนจากชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน และชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพิเศษรวม 1,800 คนมาอบรม ซึ่งจะกระจายอยู่ใน 64 จังหวัด หากพบผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 สามารถแจ้งไปที่สายด่วน 1669 เพื่อให้เข้าไปดูแล้วได้

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สร.) นพ. โสภณ การยักวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณี ผวจ.สมุทรสาคร ว่า ผลยืนยันติดเชื้อโควิด และมีอาการไอ เจ็บคอขณะรักษาตัวใน รพ. จึงขอให้กำลังใจท่าน ที่ลงไปทำงานเพื่อป้องกันโรคระบาด และท่านเป็นผู้สูงอายุเกิน 55 ปีและมีโรคประจำตัว ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงเกิดโรคแทรกซ้อนได้ ส่วนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของนายอนุทินนำผู้บริหาร สร. อธิบดีกรมต่าง ๆ รองอธิบดี ไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์การตั้ง รพ.สนาม จากการติดตามข้อมูลในผู้บริหารที่มีการสัมผัสใกล้ชิดผู้จำนวนมากที่สุด คือ นายอนุทิน แต่ข้อดีคือ ไล่ก้นากากอนามัยตลอดเวลา จะลดความเสี่ยงต่อผู้อื่นได้ ซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของนายอนุทิน เป็นลบ ส่วนนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. หรือผู้บริหารท่านอื่น ๆ ผลเป็นลบหมด แต่ต้องสังเกตอาการตนเองไม่อยู่ในคนหมู่มาก และภายใน 3-5 วันต้องตรวจซ้ำครั้งที่ 2 และจากนั้นต้องตรวจซ้ำอีกจนครบ 14 วัน ต้องขอชื่นชม ผวจ.สมุทรสาคร ที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วย ทำให้คนรอบข้างไม่เสี่ยง

### ◆ ซักดูเปลี่ยนท่าผวจ.ป่วย

เมื่อถามว่าเหตุใด ผวจ.สมุทรสาคร จึงต้องเข้ารับการตรวจโควิด-19 นพ.โสภณ กล่าวไว้ เนื่องจากท่านมีอาการไอ เจ็บคอเล็กน้อย จึงไปรับการตรวจ เมื่อถามต่อว่าเนื่องจาก ผวจ.สมุทรสาคร มีการสวมหน้ากากอนามัย แต่เหตุใดถึงยังติดเชื้อได้ นพ.โสภณ กล่าวว่าในตอนต้นการระบาดที่สมุทรสาคร ท่านลงไปปฏิบัติงานในหน้างานมีพบปะประชาชนจำนวนมากซึ่งขณะนั้นสถานการณ์ยังไม่ได้ลุกลามถึงขนาดนี้ จึงอาจมีบ้างที่อาจจะสัมผัสใกล้ชิดกับคนบางคนซึ่งยังไม่แน่ใจว่าติดเชื้อหรือไม่จึงนำมาสู่การติดเชื้อ

### ◆ ตลาดกลางกุ้งคุมโรคได้แล้ว

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไปและปฏิบัติราชการรองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โควิดภาพรวม 24 ชั่วโมง มีบางจังหวัดติดเชื้อรายใหม่ โดยสมุทรสาครยังพบมากที่สุด ซึ่งข้อมูลวันที่ 15-27 ธ.ค. มี 43 จังหวัด ไม่รวมคัดกรองเชิงรุก จ.สมุทรสาคร แต่จะมีอีกหลายเรื่อง ๆ เป็นรายวัน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์พื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยตลาดกลางกุ้งควบคุมได้แล้ว จำนวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างคงเดิม พบติดเชื้ออัตรา 44% และพบติดเชื้อครบ 10 วัน พบว่าผู้ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันโควิด และได้รับอนุญาต

ออกจากที่ควบคุมโรค 3 คน ส่วนพื้นที่ห่างออกไปอีตราคิดเชื่อจะค่าลงมา ส่วน กทม. ที่พบผู้ติดเชื้ออายุ 41 ปี เป็นพนักงานบริษัทที่ไปร่วมงานเลี้ยง ที่เกาะลันตา จ.กระบี่ ในกลุ่มบิกไบค์ พบว่ามีแพร่เชื้อในที่ทำงานเพิ่มอีก 6 ราย และอยู่ระหว่างรอผลอีก 1 ราย

### ◆ สถาเข้ตรวจ 29 คนเสี่ยง

ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชาว จ.ระยอง เคยมาร่วมประชุมอนุกรรมการ (กมธ.) ศึกษาผลกระทบกาสีโนออนไลน์ที่มาจากต่างประเทศที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า ได้สอบถามพบว่าเป็นผู้ติดตามของประธานอนุ กมธ. ชุดดังกล่าว ทั้งนี้ได้ส่งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยง ได้ส่งไปตรวจหาเชื้อทั้งหมด 29 คนแต่ยังไม่ได้รับทราบผล คาดว่าวันที่ 29 ธ.ค. จะรู้ผลทั้งนี้ไม่สามารถไปพิสูจน์ได้ว่าผู้ติดเชื้อนั้นติดเชื้อก่อนเข้ามารัฐสภาหรือหลังเข้ามารัฐสภายืนยันว่ารัฐสภายังไม่ใช้สถานที่ที่มีความเสี่ยง แต่เป็นพื้นที่ที่ต้องเข้มงวดเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าคนดังกล่าวเป็นลูกเจ้าของบ่อนที่ จ.ระยอง และเชื่อมโยงกับบิกข้าราชการของสภาผู้แทนราษฎร นายชวน กล่าวว่า ยังไม่ทราบและไม่รู้จักว่าเป็นลูกใครเชื่อมโยงกับใครหรือไม่ แต่เมื่อได้ขู่นั้นเรื่องนี้แล้วก็ต้องตรวจสอบต่อไป

### ◆ อิมผบ.ตร.ล่าเจ้าของบ่อน

ที่ท่าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรพ.ว.กลาโหมให้สัมภาษณ์ ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) สอบสวนดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงขึ้นมาและลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายไม่โยกให้ใครไปเอื้อประโยชน์ ขณะเดียวกันคิดว่าหลายคนในรัฐบาลไม่มีใครกล้าทำแบบนั้น เว้นแต่จะหลบหนีหรือหลีกเลี่ยงแล้วมีขบวนการทุจริตร่วมกันมีทั้งผู้ให้และผู้รับ เดี่ยวจะมหาว่าตนโทษประชาชนอีกแม้คนไม่ได้ลงไปดูตำรวจในพื้นที่ แต่ได้สั่งการ ผบ.ตร. แล้ว ซึ่งในวันนี้ (28 ธ.ค.) มีลงโทษขั้นแรกคือการปล่อยปลະละเลยจากนี้คือไปสอบต่อว่าคนที่ติดเชื้อเข้าไปเล่นที่บ่อนไหน ใครเป็นเจ้าของ เหมือนกรณีลักลอบขนแรงงานต่างด้าวสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่อยู่กับประเทศไทยมานาน

### ◆ ผวจ.ทำงานหนักจนติดเชื้อ

เมื่อถามถึงกรณี ผวจ.สมุทรสาคร ติดเชื้อโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เขาไม่ได้ไปเที่ยวเตร่มาจากที่ไหน แต่เขาไปดูแลประชาชนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดจึงมีโอกาสติดเชื้อได้ ในเมื่อจะเป็นหรือไม่เป็น แต่ถ้าถูกตรวจพบแล้ว ก็ต้องรักษาพยาบาลพาฟ้าวิ

โอกาสติดถ้าไปที่นั่นที่นี้เหมือนกับเขาไปอย่างไรก็ตาม คนได้ตรวจหาภูมิคุ้มกัน ด้วยการเจาะเลือดแล้วเมื่อเช้าวันนี้ (28 ธ.ค.) จึงการตรวจ ไม่ใช่ว่าตรวจแล้วทุกคนจะตื่นตระหนกแล้วไปพาดหัวข่าวว่าในท่าเนียบรัฐบาล ตรวจด้วยวิธีนี้แล้วพบ 6 คนแต่เมื่อเขาไปตรวจเชื้อในโพรงจมูก แล้วผลออกมาว่าเขาไม่เป็นที่เชื้อ ผู้สื่อข่าวกลับไม่ออกข่าวให้เลยจึงควรช่วยกันดูแลพื้นที่ในท่าเนียบรัฐบาลให้มีความปลอดภัยคิดว่า ที่จริง ผู้สื่อข่าวควรไปตรวจไม่หวังชีวิตตัวเองกันหรืออย่างไร

### ◆ ร้อง ป.ป.ช.เอาผิดสร.

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ได้ยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.เพื่อเอาผิดหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน จ.ระยอง ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากกรณีนี้ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง แลลงข่าว พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 24-26 ธ.ค. 36 คน มีต้นตอจากบ่อนการพนันแห่งหนึ่งใน จ.ระยอง ขณะเดียวกัน ผบ.ก.จ.ระยอง ออกมาแถลงยืนยันว่าไม่มีบ่อนการพนันในพื้นที่แต่เป็นบ่อนการพนันที่แอบเปิดลักลอบเล่นการพนันเท่านั้น ซึ่งกรณีดังกล่าว ก่อให้เกิดความหวาดผวากันไปทั่ว จ.ระยอง อันเป็นผลมาจากการปล่อยปลະละเลยของตำรวจและฝ่ายปกครองใน จ.ระยอง แม้ฝ่ายตำรวจจะออกมาอ้างว่ามีตรวจจับอยู่ตลอดซึ่งมีสถิติผลการจับกุมในรอบ 3 เดือนก็ตาม แต่สถิติกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอมพระมาพูดคนไทยก็คงไม่เชื่อ จึงนำความพร้อมพยานหลักฐานไปยื่นร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนเอาผิดข้าราชการตำรวจและฝ่ายปกครองทั้งหมด เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง

### ◆ สั่ง देंด้่วนผู้การระยอง

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ พล.ต.อ.วิสูตร ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ตรวจสืบสวนข้อเท็จจริง อีกทั้งได้เซ็นคำสั่งให้ พล.ต.ต.ปัทมเดช เกตุพันธ์ ผบ.ก.จ.ระยอง มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สปก.ตร.) โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมและให้ พล.ต.ต.มานะ อินทิพัทธ์ รอง ผบ.ช.ภ.2 ไปรักษาการแทนตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับตำรวจโรงพักพื้นที่ สภ.เมืองระยอง คงให้ทางภูธรภาคเป็นผู้พิจารณาปรับย้ายและคงย้ายเพียง 41 เสือโรงพักเท่านั้น เพราะ

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

ทราบว่าผู้ที่เพิ่งมาดำรงตำแหน่ง คือ ผกก.โรงพัก และ ผกก.สืบจังหวัดซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา ผักทุกพื้นที่ต้องเข้มงวดจะปล่อยให้ปลดละเลยแบบนี้ไม่ได้ ทางนายกรัฐมนตรีก็ร้อนใจ ที่สำคัญสังคมคาดหวังกับเรา เราต้องทำตัวให้สมกับที่เขาคาดหวัง อย่าปล่อยให้ปลดละเลย นอกจากนี้เท่าที่ฝ่ายสืบสวนรายงานมาบอกว่าบ่อนเปิดมาได้ประมาณ 1 เดือน เปิดปิดเป็นช่วง ๆ ซึ่งจะอ้างแบบนี้ไม่ได้ เพราะถึงเวลานั้นมีผลกระทบและเท่าที่รายงานมาไม่ได้มีที่เดียวด้วย ส่วนที่ ผบ.ภ.จว.ระยอง ออกมาบอกว่าเป็นโศกภัยเก็บของ ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของท่าน แต่ชุดสืบสวนมีข้อมูลอยู่แล้วอย่างไรก็ตามจะให้ความเป็นธรรมเรื่องสอบสวนทางวินัยแต่ท่านต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามต้องขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลักดันผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ คนไทยด้วยกันอะไรที่สมควรทำเวลานี้ ท่านรู้อยู่แล้วรวมทั้งฝากถึงประชาชนว่าเรื่องแบบนี้ต้องช่วยกัน

## ◆ ย้าย 4 เลือโรงพักเมืองระยอง

พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ ผบ.ภ.จ.2 มีคำสั่งตำรวจภูธรภาค 2 ที่ 421/2563 ลงวันที่ 27 ธ.ค. สั่งย้าย พ.ต.ท.เกียรติพงศ์ กรมขุนทด รอง ผกก.ป. สก.เมืองระยอง พ.ต.ท.โกศล เกิดมณี รอง ผกก.สส.สก.เมืองระยอง พ.ต.ท.คำพันธ์ ขวัญทอง สว.สส.สก.เมืองระยอง และ พ.ต.ต.ธนา วิเศษชัย สว.ป.สก.เมืองระยอง มาปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 โดยขาดจากต้นสังกัดเดิม และให้อยู่ในการควบคุมกำกับดูแล และการมอบหมายงานของ ผบ.ภ.จ.บ.ภ.จ.2 ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลง พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องปล่อยให้ปลดละเลย ให้มีลักลอบเล่นการพนัน ถือเป็นปฏิบัติหน้าที่ที่มีชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีดังกล่าวหรือไม่

## ◆ เอาผิดคนแรงงานเดือน

ที่ บก.ปปป. นายอัคริยะ เรื่องรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม นำเอกสารหลักฐานกรณีทุจริตรับสินบนขบวนการลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าวจาก จ.กาญจนบุรีมายัง จ.สมุทรสาคร ขึ้นต่อ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบ.ภ.ปปป. เพื่อร้องทุกข์ดำเนินคดีตำรวจสังกัด บข.ภ.7 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มาตรา 157 โดยมี พ.ต.อ.สมศักดิ์ เนียมเล็ก ผกก.5 บก.ปปป. เป็นตัวแทนรับมอบ นายอัคริยะ กล่าวว่าการเข้าร้องทุกข์จะเปิดโปงรายชื่อตำรวจและฝ่ายปกครอง 10 คนนับตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับสูง ซึ่งทำเป็นขบวนการยาวนานกว่า 1 ปี โดยล่อลวงจะเอาผิด พล.ต.ต.นายหนึ่ง และพวก 10 ราย แล้วจะทยอยเอาผิด

หม้จะเป็นระดับจังหวัด ทหาร และฝ่ายปกครอง ซึ่งการนำข้อมูลยื่นต่อเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ พยานหลักฐานที่มีความชัดเจน โดยเฉพาะรายชื่อของนายหน้าจะมีประมาณกว่า 100 คน และเป็นนายหน้าใน จ.กาญจนบุรี ตลอดจนเส้นทางการเงินชัดเจน

## ◆ จีเชือด พล.ต.ต.

ในรายชื่อของ พล.ต.ต.นั้น จะดำเนินการวินิจฉัยในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปล่อยให้ปลดละเลยให้มีการกลบเกล็นแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ อีกทั้งปล่อยให้มีการลักลอบนำรถออกไปทางชายแดนโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งปล่อยให้มีการกลบเกล็นยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ซึ่ง ในส่วนนี้จะทราบหรือไม่ ก็ไม่มีการนิเทศคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง มีเพียงการสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาทำนั้นขบวนการนี้ทำมานานกว่า 1 ปี โดยจะนายหน้าจากฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา นำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนรู้เห็น มีค่าดำเนินการอยู่ที่รายละ 10,000-15,000 บาท และเมื่อเข้ามาแล้วจะมีเสียรายเดือนให้ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฉลี่ยรายละ 500-1,000 บาท ทั้งนี้ขบวนการดังกล่าวยังอ้างว่าเงินที่ได้จากการลักลอบขนแรงงานแต่ละครั้งจะนำไปให้ 2 บิ๊ก นักการเมืองระดับประเทศ เพื่อเป็นการวิ่งเต้นให้มารดกตำแหน่งในพื้นที่ไว้ได้ ซึ่งจากข้อมูลพบอีกว่ามีการขนแรงงานตั้งแต่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิดรอบใหม่ 3 เดือน และจนถึงขณะนี้ก็ยังลักลอบขนอยู่ นอกจากนี้ในพื้นที่พบการกระทำผิดอื่น ๆ ด้วย เบื้องต้นตำรวจเรื่องร้องทุกข์ซึ่งหลังจากนี้จะสอบปากคำละเอียดใช้ระยะเวลาพิจารณาข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานภายใน 30 วัน ก่อนจะส่งข้อมูลให้ ป.ป.ช.

## ◆ กทม.ติดโควิดเพิ่ม 19 คน

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. กลางภายหลังประชุม ศบค.กทม. ว่า วันนี้ กทม. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19 ราย รวมเป็น 94 ราย โดยเป็นผู้ที่พำนักใน กทม. 12 ราย ส่วนเหลือเป็นผู้ที่เข้ามารักษาตัวในพื้นที่ กทม. จำนวน 19 ราย มี 10 ราย เกี่ยวข้องกับสมุทรสาคร และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 9 ราย อย่างไรก็ตาม จะมีประชุมคณะกรรมการติดตามของ กทม. เพื่อพิจารณาความเป็นไปในการยกระดับมาตรการ เนื่องจากหลายจุดกรณีในหลายจังหวัดที่ลักษณะเป็นซูเปอร์เปรคเตอร์จึงอาจต้องยกระดับมาตรการควบคุม

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

คุมในสถานที่ต่าง ๆ

## ◆ ปิด 4 สถานที่เสี่ยงแพร่โรค

จากนั้น ร.ต.อ.พงศกร แกล้งเพิ่มเติม ว่า การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. มีมติปิดสถานที่เพิ่ม 4 แห่ง ประกอบด้วย 1. สนามม้า 2. สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่ 3. สนามชนโค สนามกอล์ฟ และ สถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ลักษณะเดียวกัน และ 4. สถานบริการทุกประเภทที่มีกิจกรรมเข้าชายคาตาม พ.ร.บ. สถานบริการ มาตรา 3 และ มาตรา 4 อาทิ สถานที่ที่มีกิจกรรมเต้นรำ รำวง ร้องเงี้ยว สถานบันเทิงที่มีคนปรนนิบัติลูกค้ายาอบอบนวด การจัดแสดงดนตรี การเต้น การจัดแสดงเสียง การจัดอุปกรณ์ให้ลูกค้าร่วมร้องเพลง หรือร้านอาหารที่จำหน่ายสุราปิดหลังเที่ยงคืน เป็นต้น ตั้งแต่ 29 ธ.ค.63-4 ม.ค. 64 หลังจากนั้นจะประเมินสถานการณ์หากจำนวนผู้ป่วยลดลงอาจทำให้เปิดบริการวันที่ 5 ม.ค.64 แต่ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงก็จะต้องปิดต่อเนื่อง ทั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสถานบริการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นร้านอาหารได้ ซึ่งสถานบริการส่วนใหญ่จะมีใบอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มอยู่แล้ว

## ◆ ระยองป่วยจากบ่อนอีก 7

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง แถลงสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดระยอง โดยมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 7 คน รวมมีผู้ติดเชื้อ 92 ราย ทั้งหมดที่พบในวันนี้เชื่อมโยงจากบ่อนการพนัน โดยพบในเขตพื้นที่ อ.เมือง 4 ราย อ.บ้านฉาง และ อ.นิคมพัฒนา อีก 3 ราย สำหรับข้อมูลใหม่ล่าสุดขณะนี้สามารถสอบสวนโรคได้ทั้งหมด 49 ราย ส่วนที่เหลืออีก 43 ราย กำลังสอบสวนอยู่ ซึ่งในวันนี้ออดที่พบถือว่าเริ่มลดลง เพราะมีเพียง 7 ราย แสดงว่าเริ่มควบคุมได้ระดับหนึ่ง ส่วนทางจังหวัดจะปิดสถานประกอบการนั้นไม่ต้องกังวล เพราะจะไปตามข้อมูลว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงจนถึงขั้นต้องปิดจึงขอฝากให้ประชาชนทุกคนต้องระมัดระวังตัวเอง ป้องกันให้ดี ไม่ไปในจุดที่เสี่ยงเพราะทุกพื้นที่ของจังหวัดระยองเสี่ยงทั้งหมด พร้อมฝากให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงกลางที่ยังไม่มาตรวจหาเชื้อก็ขอให้รีบมาตรวจ กรณีเรื่องบ่อนการพนันที่เป็นต้นตอจะมีตั้งกรรมการสอบสวนแน่นอน ส่วนใหม่ไลน์ผู้ติดเชื้อ ขณะนี้พอจะทราบบ้างแล้วโดยใครที่ไปสนับเบียดมันต้นสนามกีฬากลาง จ.ระยอง

โรงเรียนมัธยมตากสินห้อง ม.4/12 และผับแห่งหนึ่งให้ไปปรับการตรวจทันที

## ◆ ดับแล้ว 1 คนโบกรถบ่อน

เวลา 17.20 น. นายสาธิต ปิคุเศษระดม.สาธารณสุข เปิดเคสกับผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ จ.ระยอง เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เป็น ชายอายุ 45 ปี ทำงานเป็นพนักงานโบกรถที่บ่อนการพนันที่พบการติดเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ตามเบื้องต้นพบว่า ผู้เสียชีวิตรายดังกล่าวมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจขาดเลือด ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ นั้น ทีมแพทย์จะเป็นผู้ให้ข้อมูลในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย

## ◆ นครปฐมยังหนักติดเพิ่ม 16

ที่ จ.นครปฐม สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีขึ้นยืนยันผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 16 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.นครชัยศรี 7 ราย กำแพงแสน 5 ราย สามพราน 2 ราย ดอนตูม 1 รายและ อ.เมือง 1 ราย รวมสะสมการแพร่ระบาดในรอบนี้ 53 ราย ขณะเดียวกันหลังสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมประกาศพื้นที่เสี่ยง พร้อมขอให้ผู้ที่มีการเดินทางไปที่ตลาดนัดวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี ไปตลาดนัดวัดท่าข้าม ค.บางระกำ อ.นครชัยศรี ไปบ่อนไก่ อ.บางเลน ไปตลาดนัดวัดดอนหวาย อ.สามพราน ไปตลาดศาลเจ้า อ.สามพราน ไปตลาดนัดวัดไร่ขิง อ.สามพราน โดยขอให้ทุกคนติดต่อเข้ารับการตรวจคัดกรองที่ รพ.สต. รพ.ใกล้บ้าน นั้น ที่ รพ.สต.ท่าพูด และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนหวาย อ.สามพราน เจ้าหน้าที่ได้ตั้งโต๊ะรับลงทะเบียน แม่ค้าหรือผู้ต้องสงสัยเป็นกลุ่มเสี่ยงมีพ่อค้า แม่ค้าเดินทางมาลงซื้อกันเป็นจำนวนมาก เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด

## ◆ สุพรรณสกัดไวรัสสมรรถนะ

ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในส่วนตลาดสดเทศบาลอยู่ท้องวันที่ 30 ธ.ค. นายรัชชชัย วัฒนไกร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอยู่ท้อง จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตลาดและบ้านเรือนประชาชนเพื่อเป็นการป้องกัน นอกจากนี้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี สั่งการให้ นายวัฒน ไชยสิน ปลัดจังหวัดฯ ตรวจสอบเข้มห้ามมีบ่อนการพนันและบ่อนไก่ในพื้นที่โดยเด็ดขาด.